

1

**NHỮNG SỰ KIỆN
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
HÀ NAM
(1975 - 2000)**

6

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM

**NHỮNG SỰ KIỆN
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
HÀ NAM
(1975 - 2000)**

ĐC: 503
THƯ VIỆN
TỈNH HÀ NAM

XUẤT BẢN-2004

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Sau khi hoàn thành biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Hà Nam tập I giai đoạn 1927 - 1975; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc tiến hành nghiên cứu, sưu tầm biên soạn cuốn “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Hà Nam” giai đoạn 1975 - 2000.

Cuốn sách được biên soạn theo thể biên niên sự kiện, trên cơ sở những tài liệu, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội. Sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian thể hiện khách quan, có chọn lọc và hệ thống về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phong trào cách mạng của cán bộ, nhân dân trong chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành: Từ sau ngày *đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới quê hương.*

Trong khoảng thời gian 25 năm từ 1975 - 2000 Hà Nam có 21 năm thuộc tỉnh Hà Nam Ninh và Nam Hà (năm 1997 tỉnh Hà Nam được tái lập). Do vậy, các sự kiện thuộc đường lối, chủ trương, chính sách ở thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1996 được biên soạn theo tỉnh chung; riêng các sự kiện về tổ chức thực hiện, các phong trào cách mạng, các điển hình tiên tiến, một số số liệu... được trình bày theo thực tiễn diễn ra trên địa bàn Hà Nam.

Do hoàn cảnh tỉnh sáp nhập, chia tách nên nguồn tài liệu không tập trung và chưa đầy đủ; hơn nữa, thời kỳ lịch sử 1975 - 2000 có nhiều biến động, có những vấn đề chưa được tổng kết, có những sự việc còn đang

diễn ra do đó việc nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn cuốn sách gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi thiếu sót; Rất mong tiếp tục nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí và các bạn để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong lần xuất bản sau.

Cuốn sách ra đời góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chính trị, tư tưởng, tình cảm, truyền thống cách mạng, lòng tự hào và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Kịp thời phục vụ các ngành, các cấp; các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu tìm hiểu tra cứu về lịch sử Đảng bộ Hà Nam giai đoạn 1975 - 2000. Đồng thời, những tư liệu, những sự kiện đã được biên soạn sẽ là cơ sở cho việc biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ Hà Nam tập II (giai đoạn 1975 - 2000).

Xin trân trọng cảm ơn: Viện Lịch sử Đảng Trung ương, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cộng tác viên và các cơ quan lưu trữ của tỉnh Nam Định, Hà Nam đã giúp đỡ tận tình trong quá trình triển khai nghiên cứu, sưu tầm và hoàn thành biên soạn cuốn sách này.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÀ NAM

NĂM 1975

Ngày 15 tháng 5

LỄ MỪNG MIỀN NAM HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG

Sáng ngày 15-5, tại quảng trường Hòa Bình thành phố Nam Định, hàng vạn đồng bào và chiến sỹ thay mặt cho quân dân toàn tỉnh đã dự lễ mừng chiến thắng lịch sử 30-4.

Tại cuộc mít tinh, đồng chí Phan Điền, Bí thư Tỉnh ủy nêu bật niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc, biểu dương thành tích chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chi viện góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của quân dân trong tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sỹ, thương binh đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc và kêu gọi mọi người hăng hái tiến lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang trong thời kỳ mới.

Cũng trong dịp này, các huyện, thành phố, thị xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... đều tổ chức lễ mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, biểu dương lực lượng, bắn pháo hoa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, giúp đỡ, động viên các gia đình có con em đi chiến đấu, sửa sang nghĩa trang liệt sỹ và nhà truyền thống.

Ngày 19 tháng 5

LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 85 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Trong không khí tung bừng phấn khởi mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng, hơn 1.200 cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức xã hội chủ nghĩa, các lực lượng vũ trang nhân dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng của tỉnh đã họp mặt tại hội trường 3-2 (thành phố Nam Định) để kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

Đồng chí Phan Điền, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn, ôn lại thân thế, sự

nghiệp và công lao to lớn của Người đối với Đảng, với nhân dân ta nói chung, sự quan tâm chăm sóc và những tình cảm của Người dành cho nhân dân Nam Hà nói riêng.

Cuộc mít tinh đã thông qua thư quyết tâm gửi lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, nguyện đem hết nghị lực, vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, cùng cả nước phấn đấu thực hiện bằng được ước nguyện của Người: ***“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”***.

Ngày 27 tháng 5

ĐẠI HỘI THI ĐUA “QUYẾT THẮNG” CỦA CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Đại hội nhất trí đánh giá: Hơn một năm qua, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, ra sức thi đua xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, chi viện miền Nam, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam. Công tác tuyển quân năm 1974 đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch, đầu năm 1975 đạt 100,9% mức kế hoạch cả năm. Huyện Thanh Liêm là 1 trong 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc, ngay trong đợt 1 đã hoàn thành kế hoạch tuyển quân cả năm 1975.

Đại hội đã trao cờ Toàn diện cho 4 đơn vị, tặng danh hiệu Quyết thắng cho 364 đơn vị, chiến sỹ.

Đại hội biểu thị quyết tâm phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Quyết thắng”, nêu cao ý thức cần, kiệm xây dựng đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang, tích cực tham gia xây dựng nền kinh tế địa phương, bảo vệ thành quả cách mạng.

Từ ngày 23 đến 30 tháng 6

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NAM HÀ (LẦN THỨ 3)

Dự đại hội có 402 đại biểu. Đại hội đã nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 3 năm 1972 - 1975: “Đảng bộ và nhân dân Nam Hà đã xác định rõ nghĩa vụ của mình đối với cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết chiến đấu, nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn do thiên tai, địch họa gây ra, giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sản xuất, chiến đấu, chi viện tiền tuyến và ổn định đời sống”.

Đại hội đề ra nhiệm vụ chung: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thể của quần chúng lao động và hiệu lực quản lý của chính quyền, thấu suốt tư tưởng cách mạng tiến công, ý thức tự lực cánh sinh, tinh thần khắc phục khó khăn, ra sức khai thác, sử dụng mọi tiềm năng và những điều kiện thuận lợi mới; quyết tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, kết hợp tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý kinh tế trong nông nghiệp và các ngành, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thực hiện việc phân công lao động xã hội mới theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm làm tròn nghĩa vụ đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước và cải thiện một bước đời sống nhân dân. Kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, tăng cường công tác quân sự địa phương, bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự xã hội, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết Đại hội đã đề ra và quán triệt sâu sắc những vấn đề cơ bản là:

- Tập trung sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là lương thực, thực phẩm; đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu; phát huy năng lực của các ngành cơ khí, điện, xây dựng, giao thông vận tải để thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

- Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cơ sở vật chất, áp dụng khoa học kỹ

thuật tiến bộ với tăng cường và cải tiến tổ chức quản lý kinh tế.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào quần chúng thi đua “lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng quê hương mới”.

- Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng và sử dụng tổ chức, bố trí tốt cán bộ.

- Chú ý cải tiến phương pháp lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp, các ngành.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 37 đồng chí. Đồng chí Phan Điền được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đến tháng 6

HỘI NGHỊ SO KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 228

Hội nghị thống nhất đánh giá: Đối chiếu với 5 yêu cầu của Nghị quyết 228 mà Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra, đến tháng 6-1975, toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả:

- Ý thức quý trọng bảo vệ của công trong cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước được nâng cao. Tệ lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa đã giảm và từng bước được ngăn chặn, các vụ việc vi phạm 6 tháng đầu năm 1975 giảm tới 65% so với 6 tháng đầu năm 1974.

- Công tác quản lý xã hội chặt chẽ hơn, đã sắp xếp việc làm cho 21.165 người ở thành phố, thị xã; kiểm tra, cấp đăng ký kinh doanh cho 4.045 người và chuyển sang sản xuất 2.147 trường hợp.

- Việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc về quản lý lao động, vật tư, tài chính dần dần vào nề nếp, hạn chế việc chi tiêu sai nguyên tắc. Việc quản lý lương thực ngoài thị trường và cấp phát lương thực ngày một chặt chẽ nên việc buôn bán trái phép cũng được hạn chế, tệ làm ăn phi pháp giảm hẳn.

Những kết quả trên bước đầu đã có tác dụng thúc đẩy, phát huy tính tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO CHỐNG ÚNG, CỨU LÚA

Do ảnh hưởng của bão, trong hai ngày 30, 31-8, toàn tỉnh bị mưa rất lớn, làm ngập úng 34.900ha lúa (chiếm 41% diện tích lúa đã cấy).

Tỉnh ủy xác định công tác chống úng, bảo vệ sản xuất là nhiệm vụ trung tâm, đột xuất và đã quyết định tập trung cán bộ ngành thủy lợi, điện lực phục vụ chống úng, giữ nước chân cao không để dôn xuống đồng trũng; tập trung mọi lực lượng và phương tiện (cả máy bơm dầu, gầu, guồng...) chống úng.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên và Ủy viên thường trực Ủy ban hành chính tỉnh đều bố trí công việc hợp lý để tham gia chỉ đạo chống úng, ổn định tư tưởng và sinh hoạt cho nhân dân. Ngay trong đêm 30-8, các trạm bơm điện lớn, vừa và hầu hết các trạm bơm điện nhỏ đều hoạt động tích cực. Toàn tỉnh thường xuyên có 34/35 máy bơm điện lớn, 361/473 máy bơm điện nhỏ hoạt động suốt ngày đêm. Mọi lực lượng lao động và các phương tiện chống úng của các hợp tác xã nông nghiệp đều được huy động phục vụ cho chống úng. Do đó, đến đầu tháng 9 đã cứu được 3/4 diện tích lúa bị úng.

Từ ngày 28 tháng 10 đến 6 tháng 11

HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO HỢP NHẤT TỈNH

Ban chỉ đạo hợp nhất hai tỉnh (Nam Hà - Ninh Bình) do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Hà làm Trưởng ban, đã mở hội nghị cán bộ nghiên cứu Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 245 của Bộ Chính trị để quán triệt nội dung cơ bản của 2 nghị quyết, nhất là chủ trương hợp nhất tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Việc hợp nhất hai tỉnh tạo điều kiện cho tỉnh mới trở thành một đơn vị

kinh tế, kế hoạch, hành chính có quy mô thích hợp, phù hợp với khu vực phân vùng kinh tế, có công - nông - lâm - ngư nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, có hệ thống giao thông vận tải thuận tiện phục vụ đắc lực cho nền kinh tế quốc dân theo hướng đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Tỉnh mới lấy tên là Hà Nam Ninh, có hơn 2 triệu 70 vạn dân, diện tích 3.522km², bờ biển dài 84km, có nhiều tài nguyên... là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, tổ chức tốt đời sống, củng cố quốc phòng, bảo vệ trị an.

Chấp hành chủ trương của Ban chỉ đạo hợp nhất tỉnh, cơ quan tổ chức đã khẩn trương bố trí cán bộ, bộ máy hành chính cho thích hợp với yêu cầu công tác của tỉnh mới; cơ quan tuyên truyền đã thống nhất yêu cầu, nội dung công tác để tuyên truyền, cổ vũ động viên nhân dân đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất, phát huy sức mạnh của tỉnh hợp nhất ngay từ đầu.

NĂM 1976

Ngày 19 tháng 1

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ NHẤT RA NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 1976

Hội nghị xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa năm 1976 ở tỉnh là: “Ra sức khai thác tốt tiềm lực của tỉnh mới, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết nhân dân, động viên khí thế cách mạng sôi nổi trong toàn tỉnh, đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hoàn thiện quan hệ sản xuất theo hướng tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý từ cơ sở, tổ chức và phân bổ sức lao động, tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp đưa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp địa phương phát triển mạnh mẽ theo hướng đi lên hiện đại hóa, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, tăng khả năng đóng góp, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)”.

Hội nghị cũng quyết định 11 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp và lâm nghiệp; xây dựng cơ bản; giao thông - vận tải - bưu điện; tổ chức động viên và sử dụng tốt lao động, tăng năng suất lao động xã hội; xuất khẩu; thương nghiệp - tài chính; công tác phục vụ đời sống; công tác giáo dục, thông tin, văn hóa xã hội; công tác điều tra, nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch, xây dựng gấp kế hoạch 5 năm (1976 - 1980); công tác quân sự và trị an.

Tỉnh ủy đã phát động chiến dịch Hà Nam Ninh với 6 mũi tiến công:

1- Tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa, màu, rau để có nhiều lương thực bảo đảm yêu cầu cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp cho Nhà nước.

2- Ra sức phát triển mạnh chăn nuôi lợn, cá, vịt, trâu bò... nhằm đưa chăn nuôi lên ngành sản xuất chính và phát triển toàn diện.

3- Tích cực sản xuất nhiều hàng tiêu dùng và xuất khẩu.

4- Quyết tâm đẩy mạnh hoàn chỉnh hóa thủy nông tạo điều kiện để thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng cơ bản, phục vụ kịp thời cho sản xuất và đời sống.

5- Thực hiện tốt “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, mừng đất nước thống nhất, mừng tỉnh mới Hà Nam Ninh”.

6- Tăng cường công tác quốc phòng và trật tự trị an gắn liền với cải thiện đời sống, xây dựng nếp sống văn minh, rèn luyện con người mới xã hội chủ nghĩa.

Ngày 12 tháng 2

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TẬP TRUNG SỨC CHỈ ĐẠO,
ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT, GIẢI QUYẾT TỐT VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC**

Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất, giải quyết tốt vấn đề lương thực là mũi chủ công nhất trong 6 mũi tiến công của chiến dịch Hà Nam Ninh, là nhiệm vụ hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp, nhiệm vụ trung tâm quan trọng bậc nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hiện nay.

Để có nhiều hợp tác xã đạt trên 5 tấn/ha/1 vụ, đóng góp cho Nhà nước hơn 500 tấn thóc, 30 tấn lợn hơi trong năm, phải cấy hết diện tích, tận dụng 50% diện tích chân mạ, đất hoang, thùng đào đưa vào cấy lúa, đẩy mạnh trồng xen, trồng gối vụ, tăng vụ, tăng diện tích cây màu; huy động mọi lực lượng có thể huy động được vào sản xuất lương thực và rau màu, đi đôi với đẩy mạnh sản xuất phải chú ý làm tốt việc bảo quản, chế biến và hết sức tiết kiệm lương thực.

Ngày 25 tháng 2

**ĐOÀN CÁN BỘ CỦA TỈNH ĐI NGHIÊN CỨU
TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở MIỀN NAM**

Đoàn gồm 13 đồng chí, do đồng chí Phan Điền, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Trong thời gian 2 tháng, đoàn đã tiến hành:

- Trao đổi thống nhất với các địa phương để tổ chức việc đưa lao động vào tham gia xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên.

- Thăm một số vùng đô thị, nghiên cứu tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải để rút kinh nghiệm phục vụ cho yêu cầu cơ giới hóa nông nghiệp của tỉnh trước mắt và trong những năm tiếp theo (1976-1980).

- Thăm một số đơn vị bộ đội có thành tích trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng với Bộ Tư lệnh 600 bàn biện pháp giúp đỡ cho các đơn vị có con em Hà Nam Ninh hiện đang lao động, học tập, công tác ở Phước Long.

Ngày 12 tháng 3

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ LẬP QUY HOẠCH
VÀ KẾ HOẠCH HỢP NHẤT MỞ RỘNG QUY MÔ HỢP TÁC XÃ**

Thực hiện Chỉ thị 208 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 09-CT/TU chủ trương: Nhanh chóng và chủ động xây dựng quy hoạch và kế hoạch hợp nhất hợp tác xã trong năm 1976 - 1977 gắn với tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý nông nghiệp từ cơ sở trên địa bàn huyện. Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo những việc sau:

1- Từ yêu cầu phân vùng, quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, cần nghiên cứu, chủ động lập quy hoạch hợp nhất hợp tác xã với quy mô 300 - 500 ha canh tác, tương đương với đơn vị 1 xã.

2- Các huyện, thành ủy, đảng ủy xã cần có kế hoạch chỉ đạo tốt mọi mặt công tác chuẩn bị hợp nhất, bảo đảm khi tiến hành phải có đủ 4 điều kiện: Có cán bộ và cốt cán lãnh đạo vững; có cơ sở vật chất - kỹ thuật bước đầu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của một hợp tác xã có quy mô lớn hơn trước; các hợp tác xã nhỏ định hợp nhất đã được củng cố một bước, sản xuất ổn định, ít nhất có một hợp tác xã làm nòng cốt; quần chúng xã viên nhận rõ lợi ích của việc mở rộng quy mô, thật sự đồng tình và phải do đại hội đại biểu các hợp tác xã chuẩn bị hợp nhất quyết định.

3- Tăng cường lãnh đạo của Đảng trong việc lập quy hoạch, mở rộng quy mô hợp tác xã và chỉ đạo hợp nhất gắn liền với tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp.

Ngày 12 tháng 3

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG
CHỈ ĐẠO TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP**

Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định: Đến cuối tháng 4, tất cả các hợp tác xã trong tỉnh đều phải tiến hành mở Đại hội xã viên (hoặc Đại hội đại biểu) và coi đây là một nội dung quan trọng của tổ chức sản xuất, cải tiến quản lý hợp tác xã. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải đẩy lên phong trào lao động sản xuất, tiếp tục hoàn thành vụ sản xuất chiêm xuân, chuẩn bị làm mùa, hoàn chỉnh thủy nông, thực hiện Điều lệ Hợp tác xã... Đại hội các hợp tác xã đồng thời tiến hành sơ kết việc tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý, sơ kết chiến dịch Hà Nam Ninh, có kế hoạch tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện các nội dung của chiến dịch. Việc kiện toàn cơ quan quản lý của hợp tác xã lần này phải đảm bảo yêu cầu tổ chức bộ máy gọn, nhẹ, có hiệu lực. Các hợp tác xã cần xác định phương hướng sản xuất đúng đắn với những chỉ tiêu, biện pháp tích cực nhằm không ngừng mở rộng kinh doanh để tăng thêm sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt, coi trọng việc bán sản xuất vụ đông, nhất là mở rộng diện tích trồng khoai tây và ngô đông. Đi sâu thảo luận kế hoạch, nội dung, biện pháp

sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh, thâm canh và quản lý kinh doanh thống nhất; đẩy mạnh hoàn chỉnh thủy nông, cải tạo đất, làm phân bón; thảo luận và thông qua các định mức lao động, tiêu chuẩn tính công để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và khoán được công bằng, hợp lý; bổ sung và hoàn chỉnh thêm các nội dung, chế độ nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng tham ô, lãng phí lao động, tài sản, vật tư, tiền vốn của hợp tác xã.

Ngày 20 tháng 3



ĐC: 503

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG
LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM**

Công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em là một công tác lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, có tác động tích cực đến việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước, cải thiện đời sống nhân dân, giải phóng phụ nữ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 20-3-1976 yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt một số việc, trong đó đáng chú ý là:

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe các bà mẹ, đảm bảo đến cuối năm 1976 có nhiều huyện đạt và vượt 5% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt vòng tránh thai.

- Mở rộng xây dựng các nhà trẻ, nhóm trẻ, tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, phấn đấu đến năm 1976 đạt 30% số trẻ ở khu vực tập thể và 35% ở khu vực Nhà nước trong độ tuổi vào nhà trẻ; phấn đấu có từ 50 - 60% nhà trẻ khá và có những huyện, thị tiên tiến về công tác nhà trẻ.

- Nhanh chóng kiện toàn cơ quan bảo vệ bà mẹ và trẻ em từ tỉnh đến huyện, bồi dưỡng cán bộ nhân viên nuôi dạy trẻ; tăng thêm đội kỹ thuật đạt vòng tránh thai.

Ngày 5 tháng 4

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG,
NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VỤ MÙA VÀ VỤ ĐÔNG NĂM 1976**

Vụ mùa năm 1976 là vụ mùa đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh. Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch Hà Nam Ninh, tiến công trên 6 mũi, thực hiện tốt 3 khâu quyết định, quyết tâm giành vụ mùa thắng lợi to lớn toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng lúa mùa, phát triển mạnh đàn gia súc, chuẩn bị tốt cho mở rộng vụ đông và vụ chiêm xuân.

Để thực hiện phương hướng trên, phải hoàn thành các nhiệm vụ:

- 1- Cây mùa đạt trên 15 vạn ha, phấn đấu năng suất đạt hơn 2,5 tấn/ha.
- 2- Các giống lúa cấy mùa bao gồm nông nghiệp 22, nông nghiệp 23, mộc tuyền, tám nếp, song chủ yếu là nông nghiệp 22. Cơ cấu 20% - 25% trà sớm cấy giống nông nghiệp 22, 23; trà chính vụ cấy giống nông nghiệp 22 khoảng 65% - 70% và cấy giống tám, nếp khoảng 10% - 15%; trà muộn khoảng 10% cấy giống lúa cao cây.
- 3- Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng tổ chức lại sản xuất, cải tiến công tác quản lý trong nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
- 4- Tất cả các hợp tác xã đều làm vụ đông, phát triển mạnh khoai tây, ngô, các loại rau đậu, khoai lang, thuốc lá...

Ngày 12 tháng 4

**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH RA NGHỊ QUYẾT
VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 1976**

Sau khi đánh giá tình hình tổ chức đảng và công tác xây dựng Đảng năm 1975 về: Đội ngũ đảng viên, tổ chức và bộ máy, kiện toàn cấp ủy, Nghị

quyết đề ra những nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 1976.

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nghị quyết xác định 3 nhiệm vụ:

- 1- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ về đường lối, chính sách.
- 2- Cải tiến và tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy với các cơ quan chính quyền
- 3- Phát huy ý thức làm chủ tập thể của quần chúng; động viên phong trào lao động sản xuất thực hiện thắng lợi chiến dịch Hà Nam Ninh.

Về nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng Nghị quyết xác định 8 nhiệm vụ là:

- 1- Công tác tư tưởng;
- 2- Công tác tổ chức;
- 3- Công tác đảng viên;
- 4- Công tác cán bộ;
- 5- Công tác tổ chức bộ máy;
- 6- Công tác kiểm tra;
- 7- Tăng cường đoàn kết, thống nhất;
- 8- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng.

Ngày 12 tháng 4

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BÀN VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG NĂM 1976

Hội nghị Ban Thường vụ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tư tưởng năm 1976.

- 1- Về phương hướng, nhiệm vụ:
 - Phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí thống nhất nước nhà, cổ vũ mọi người biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu thành chủ

nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố quốc phòng, bảo vệ trật tự an ninh.

- Nâng cao giác ngộ về chủ nghĩa xã hội, về đường lối, phương hướng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, xây dựng ý thức tư tưởng cơ bản phù hợp với giai đoạn mới.

- Giáo dục và nâng cao ý thức đoàn kết quốc tế, tích cực góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

- Đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giáo dục về Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng.

2- Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ nói trên, ngay trong năm 1976 cần cải tiến các hình thức và phương pháp công tác tư tưởng dưới đây:

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng và trong quần chúng.
- Xây dựng và kiện toàn hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên.
- Nâng cao chất lượng công tác báo chí, truyền thanh, thông tin.
- Tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ quần chúng.
- Phát triển mạnh công tác huấn học.

Ngày 24 tháng 4

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT
VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN**

Ngày 24-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 5-NQ/TU về công tác xây dựng cơ bản.

Hướng đầu tư xây dựng cơ bản năm 1976 là tập trung hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật trong nông nghiệp, trước hết là

hoàn chỉnh thủy nông, làm thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp, xây dựng cơ sở giống cây trồng, gia súc, hệ thống thú y, bảo vệ thực vật; tiếp tục phát triển lưới điện, khôi phục và phát triển cầu đường, phương tiện vận tải thủy, bộ, mở rộng kho tàng, bến bãi; tiếp tục xây dựng thêm nhà ở, giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt, cơ sở chữa bệnh, trường học, các công trình văn hóa, mạng lưới thương nghiệp cho các khu công nghiệp, thành phố, thị xã.

Để thực hiện phương hướng trên cần:

- Khai thác và phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia xây dựng cơ bản.

- Khảo sát, xét duyệt các quy hoạch xây dựng cơ bản, nhất là quy hoạch thành phố, thị xã, các huyện thị và một số điểm dân cư ở nông thôn.

- Tôn trọng và bảo đảm chấp hành đúng các thủ tục và trình tự xây dựng cơ bản. Hướng dẫn cho các cơ quan cách làm thủ tục, nắm được trình tự xây dựng cơ bản.

- Chấn chỉnh và tăng cường chỉ đạo các lực lượng thi công; tăng thêm cán bộ có năng lực làm xây dựng cơ bản. Ngoài đội thủy lợi chuyên, mỗi hợp tác xã thành lập đội xây dựng khoảng 100 - 200 lao động để xây dựng các cơ sở vật chất - kỹ thuật của hợp tác xã và tham gia xây dựng các công trình Nhà nước.

- Đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng: gạch, ngói, xi măng, đá, vôi...

- Tăng cường và cải tiến tổ chức quản lý ngành xây dựng, thực hiện hạch toán kinh tế, kiểm tra chất lượng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hạ giá thành các công trình xây dựng.

Ngày 30 tháng 4

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC
THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Chỉ thị số 13-CT/TU của BTV Tỉnh ủy đã xác định phương hướng

chung của thể thao trong tình hình mới là: Khôi phục và tăng cường sức khỏe của cán bộ và nhân dân, góp phần xây dựng con người mới phát triển toàn diện; phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa và xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh.

Chỉ thị đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể:

- Tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người hiểu rõ: Bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cán bộ và nhân dân là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

- Phát động phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Phần đầu trong năm 1976 có 30% số xã trong toàn tỉnh, thường xuyên tập thể dục buổi sáng; 100% trường học, cơ quan có phong trào bóng bàn, bóng chuyền; mỗi huyện, mỗi trường phổ thông cấp 3 có 1 đội bóng đá; từ năm 1976 phải có vận động viên dự các cuộc thi đấu thể dục thể thao do Trung ương tổ chức.

- Tích cực xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của công tác thể dục, thể thao. Mỗi huyện và mỗi trường phổ thông cấp 3 phải có một sân vận động.

- Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ từ Ty đến cơ sở. Phòng Thể dục - Thể thao ở huyện phải có ít nhất 3 cán bộ có chất lượng, nhiệt tình, hiểu biết về chuyên môn.

- Mở rộng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên, vận động viên cho cơ sở. Mở lớp bồi dưỡng thanh, thiếu niên có năng khiếu về thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo các đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao.

Ngày 7 tháng 5

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG**

Ngày 7-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 14-CT/TU về lãnh

đạo công tác nghiên cứu lịch sử Đảng địa phương, chỉ rõ: Các huyện, thành, thị ủy kiểm điểm, đánh giá đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp mình đối với công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử Đảng bộ. Trên cơ sở đó phát huy những điểm mạnh, khắc phục những chỗ yếu, nhất là về nhận thức tư tưởng để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa của cấp ủy đối với công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng bộ. Chỉ thị cũng yêu cầu các ngành, các đoàn thể phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách, bố trí một số cán bộ nghiên cứu để từng bước tổng kết, xây dựng được lịch sử, truyền thống của ngành và đoàn thể mình từ khi có Đảng lãnh đạo.

Ngày 23 tháng 5

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ THU HỒI CÁC LOẠI
VĂN HÓA PHẨM PHẢN ĐỘNG, XẤU, LẠC HẬU**

Ngày 23-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 17-CT/TU, chỉ thị cho các cấp, các ngành, chỉ đạo chặt chẽ đợt vận động, đấu tranh thu hồi các loại văn hóa phẩm phản động, xấu, lạc hậu; tuyên truyền giáo dục sâu rộng làm cho mọi người thấy rõ tính chất độc hại, nguy hiểm của các loại văn hóa phẩm và việc tàng trữ, lưu hành, phổ biến là phạm pháp; trên cơ sở đó có trách nhiệm đấu tranh chống ảnh hưởng xấu, thu hồi các văn hóa phẩm nói trên; đồng thời đẩy mạnh công tác xuất bản, lưu hành, sử dụng báo chí cách mạng tiến bộ.

Ngày 28 tháng 5

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO
VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC NỘI THƯƠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 18-CT/TU xác định công tác nội thương phải có

những chuyển biến mới và làm tốt những nhiệm vụ sau:

- Phát huy tác dụng đầy đủ của công tác nội thương, phục vụ và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

- Tăng cường công tác tổ chức khai thác nguồn hàng, đặc biệt là những loại hàng sản xuất tại địa phương và phục vụ cho tiêu dùng của địa phương.

- Tổ chức tốt công tác bán lẻ phục vụ đời sống cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

- Tăng cường quản lý thị trường, cải tạo tiểu thương.

- Nghiên cứu và kiện toàn mạng lưới thương nghiệp quốc doanh, làm tốt việc phân công kinh doanh giữa thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán.

Ngày 7 tháng 6

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ĐỊA PHƯƠNG VÀ
CỦNG CỐ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN**

Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá thắng lợi trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược cách mạng, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương trong giai đoạn mới và tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của đảng bộ các cấp đối với công tác quân sự địa phương.

Nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương phải coi trọng và làm tốt những công tác sau:

- Giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Xây dựng quyết tâm, tổ chức bố phòng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh.

- Động viên toàn dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng

lực lượng thường trực mạnh, lực lượng hậu bị hùng hậu, làm nòng cốt củng cố quốc phòng toàn dân.

- Phát huy sức mạnh quân sự trong lao động sản xuất, thực hiện chế độ lực lượng vũ trang xây dựng kinh tế.

- Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm chiến đấu, chăm lo đời sống cho bộ đội.

- Chấp hành chế độ chính sách đối với xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết, viết sử, xây dựng truyền thống địa phương.

Ngày 10 tháng 6

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT KIẾN TOÀN
BAN KINH TẾ VÀ BAN NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH ỦY**

Để tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy về kinh tế theo tinh thần các Nghị quyết lần thứ 22, 23, 24 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 243 của Ban Bí thư về kiện toàn các Ban Kinh tế của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 08-NQ/TU quy định chức năng, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Ban Kinh tế và Ban Nông nghiệp của Tỉnh ủy.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn các Ban Kinh tế và Ban Nông nghiệp nhằm sử dụng và phát huy tốt chức năng các tổ chức tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo về kinh tế trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày 28 tháng 6

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO
CÔNG TÁC NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT,
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TÀI CHÍNH**

Tiếp tục phát huy tác dụng tích cực của công tác ngân hàng trong sự

ngành phát triển kinh tế, văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với việc tiếp tục thi hành các Nghị quyết 19, 20, 22, 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 28-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra chỉ thị cho ngành ngân hàng cần tập trung giải quyết một số công tác chính dưới đây:

- Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, thâm nhập ngày càng rộng vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ của các ngành và các đơn vị. coi việc phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh làm mục đích quan trọng nhất.

- Kết hợp chặt chẽ với các hoạt động tài chính và lưu thông phân phối, tăng cường công tác quản lý tiền tệ, đẩy mạnh việc thu rút tiền về, cải tiến và mở rộng hơn công tác thanh toán qua ngân hàng, tăng cường quản lý tiền mặt, quản lý quỹ ngân sách để tiết kiệm chi tiền mặt, đẩy mạnh công tác tiết kiệm nhằm đảm bảo vốn kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

- Cải tiến các mặt nghiệp vụ của ngân hàng về tín dụng thanh toán, tiền gửi, tiền tiết kiệm, về thu chi tiền mặt... đồng thời, cải tiến và mở rộng tổ chức phục vụ nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng, chống mọi biểu hiện cửa quyền, hách dịch, móc ngoặc, tham ô, lợi dụng của cán bộ, nhân viên, góp phần thúc đẩy công tác quản lý kinh tế đi vào nền nếp, có cải tiến một bước theo yêu cầu Nghị quyết 19/CP của Hội đồng Chính phủ.

Ngày 5 tháng 7

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ VIỆC
LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ**

Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác y tế trong tỉnh phải thực hiện những việc cụ thể sau:

- Phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Phấn đấu trong 2 năm (1976 - 1977) mỗi gia đình có 1 hố xí hai ngăn hợp vệ sinh, 2 đến 3 gia đình có 1 giếng nước ăn, 1 nhà tắm; một số huyện xây dựng xong 3 công trình vệ sinh.

- Tập trung sức xây dựng tuyến y tế cơ sở bao gồm xã, đường phố, xí nghiệp, cơ quan, trường học... thành một tuyến mạnh.
- Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh.
- Thực hiện tốt công tác sinh đẻ có kế hoạch.
- Đẩy mạnh kết hợp đông y, tây y và giải quyết tốt việc sản xuất, phân phối thuốc.
- Tăng cường và cải tiến công tác quản lý của ngành, phát huy tốt lực lượng và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về y tế.
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Ngày 6 tháng 7

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BIỂU DƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ LÀM TỐT
CÔNG TÁC HUY ĐỘNG LƯƠNG THỰC VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 1976**

Ngày 6-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 27-TB/TU, nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ và nhân dân các huyện, trong đó có ba huyện Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng đã có nhiều biện pháp tích cực, động viên được khí thế thi đua sôi nổi của quần chúng, khẩn trương nhập kho nhanh gọn. So với chỉ tiêu huy động lương thực vụ chiêm xuân, huyện Thanh Liêm đã đạt 102%, huyện Kim Bảng đạt 100%, huyện Bình Lục đạt 90%.

Ngày 13 tháng 7

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 228 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 228 của Bộ Chính trị và chỉ đạo tốt những việc sau:

- Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 228 từ cơ sở trở lên.
- Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc cũ còn lại chưa xét xử xong, đồng thời giải quyết kịp thời đối với những vụ mới xảy ra.
- Tăng cường chỉ đạo công tác trật tự trị an và xây dựng nếp sống mới. Gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết 228 với việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa mới.
- Tổ chức quản lý và sử dụng tốt mọi lực lượng lao động để ai cũng có việc làm.
- Quản lý tốt thị trường đi liền với mở rộng mạng lưới thị trường có tổ chức.
- Gắn việc thực hiện Nghị quyết 228 với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức.
- Sớm kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 228 ở các cấp. Thực hiện đúng chế độ báo cáo, từng thời gian kịp thời sơ kết gắn với việc thực hiện kế hoạch Nhà nước và công tác xây dựng Đảng.

Ngày 2 tháng 8

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG BÁO VỀ QUY HOẠCH
MỞ RỘNG QUY MÔ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ HÌNH THÀNH
CÁC CỤM KINH TẾ - KỸ THUẬT**

Ngày 2-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông báo số 30-TB/TU về xét duyệt quy hoạch mở rộng quy mô hợp tác xã nông nghiệp đến năm 1980 gắn với hình thành các cụm kinh tế - kỹ thuật của các huyện, thành phố. Theo quy hoạch này, các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục đều có mỗi huyện 3 cụm kinh tế kỹ thuật. Đưa quy mô hợp tác xã nông nghiệp lên quy mô cấp xã. Ở huyện Duy Tiên sẽ có 17 hợp tác xã, bình quân diện tích canh tác 525ha/1 hợp tác xã; tương ứng như vậy ở huyện Lý Nhân là 23 hợp tác xã và 419ha; Thanh Liêm là 20 hợp tác xã và 454 ha; Bình Lục là 20 hợp tác xã và 537ha; ở huyện Kim Bảng là 15 hợp tác xã và 459ha.

Thông báo cũng khẳng định: Việc lập quy hoạch và tiến hành hợp nhất mở rộng quy mô hợp tác xã, hình thành các cụm kinh tế- kỹ thuật là một yêu cầu cần thiết nhằm củng cố, hoàn thiện thêm một bước quan hệ sản xuất mới ở nông thôn, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến công tác quản lý đưa nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Ngày 4 tháng 8

BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM KHEN THƯỞNG CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Bộ Lương thực và Thực phẩm tặng Bằng khen cho 19 hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh đã có thành tích đẩy mạnh sản xuất và hoàn thành nghĩa vụ lương thực vụ chiêm xuân năm 1976; trong đó có hợp tác xã Liêm Thuận (huyện Thanh Liêm), hợp tác xã Vũ Lương (huyện Duy Tiên), hợp tác xã Mỹ Thọ (huyện Bình Lục) và hợp tác xã Nhật Tân (huyện Kim Bảng).

Ngày 6 tháng 8

HOÀN THÀNH THẮNG LỢI SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 1976

Tính đến ngày 31-7, toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch lúa và hoa màu vụ chiêm xuân. Năng suất lúa bình quân đạt 31,48 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc toàn tỉnh vượt 5,2% so với kế hoạch. Tất cả các huyện đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghĩa vụ lương thực Nhà nước giao. Hợp tác xã Vũ Lương (huyện Duy Tiên) trong vụ này đóng góp với Nhà nước bình quân 27,4 tạ thóc/ha.

Đến đầu tháng 8, toàn tỉnh đã cấy được khoảng 75% diện tích lúa mùa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động mở đợt tiến công 55 ngày đêm tập trung sức cấy vượt diện tích, đẩy mạnh chăm bón cho lúa mùa.

Ngày 11 đến 14 tháng 8

**TỈNH ỦY MỞ ĐỢT GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TỰ PHÊ BÌNH
VÀ PHÊ BÌNH TRONG TOÀN ĐẢNG**

Từ ngày 11 đến 14-8, Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu Nghị quyết 254-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 230-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời triển khai kế hoạch mở đợt giáo dục chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng. Tỉnh ủy xác định yêu cầu của đợt sinh hoạt này là: Tạo được chuyển biến mới về nhận thức và hành động, đẩy lên khí thế cách mạng mới trong toàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung sức phấn đấu giành vụ mùa thắng lợi to lớn, chuẩn bị tốt vụ đông, hoàn thành vượt mức huy động lương thực vụ chiêm xuân; tiến hành tốt việc tổ chức lại sản xuất gắn với đẩy mạnh công tác thủy lợi, hoàn chỉnh thủy nông, cơ giới hóa nông nghiệp; thực hiện tốt các Nghị quyết 19/CP; 61/CP và Chỉ thị 159/TTg; đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ bản, phát triển mạnh công nghiệp, giao thông vận tải; tổ chức tốt việc đưa người vào xây dựng kinh tế mới ở miền Nam; tăng cường một bước sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước.

Ngày 18 tháng 8

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC
TUYỂN QUÂN NĂM 1976**

Ngày 18-8. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 24-CT/TU về thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 1976, chỉ thị cho các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

- Quán triệt sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu tuyển quân.

Coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, làm cho mọi người tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đủ số lượng với chất lượng tốt, đúng chính sách, đúng thời gian hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vòng 1 đợt 1.

- Chấp hành tốt chính sách công bằng, hợp lý, chính sách hậu phương quân đội, làm cho quần chúng tin tưởng, phấn khởi, củng cố đoàn kết nông thôn, đoàn kết lương giáo.

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với các mặt công tác khác ở địa phương, giữa nghĩa vụ quân sự với nghĩa vụ lao động, bảo đảm tốt chỉ tiêu giao quân và hoàn thành kế hoạch Nhà nước, củng cố lực lượng vũ trang, đẩy mạnh lao động sản xuất, giành thắng lợi to lớn và toàn diện của chiến dịch Hà Nam Ninh.

Ngày 3 tháng 9

TRIỂN KHAI VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Thông tri 315/TT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ nhận xét đảng viên, các cấp ủy đảng đã tiến hành nền nếp 6 tháng 1 kỳ, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của việc thống nhất đánh giá đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy đảng đã nắm được đội ngũ và từng cá nhân đảng viên trong việc phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị và học tập tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, từng bước làm chuyển hóa đảng viên trung bình lên tích cực ngày càng có chất lượng.

Toàn tỉnh có 56,8% số đảng bộ cơ sở làm tốt. Trong số các huyện làm tốt có huyện Kim Bảng, Bình Lục. Những nơi làm tốt là những nơi có phong trào khá, các cấp ủy đảng quán triệt triển khai Thông tri 315-TT/TW nghiêm túc, có kế hoạch, gắn với nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhận xét đảng viên toàn

tính 6 tháng đầu năm 1976 so với cuối năm 1975 thể hiện ở bảng sau:

TIÊU THỨC	NĂM 1975	6 THÁNG ĐẦU NĂM 1976	TĂNG	GIẢM
Đảng viên tích cực	52,12%	61,22%	9,2%	
Đảng viên trung bình	42,04%	34,11%		7,93%
Đảng viên phải xem xét	5,83%	4,48%		1,35%

Nhiều đảng bộ huyện có tỷ lệ đảng viên trung bình lên tích cực với tốc độ nhanh, trong đó có Đảng bộ huyện Kim Bảng đưa 50% đảng viên tích cực (năm 1975) lên 63,4% đảng viên tích cực (6 tháng đầu năm 1976), tăng hơn 13%. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đưa tỷ lệ đảng viên trung bình lên tích cực với tỷ lệ cao, trong đó có Đảng bộ La Sơn (huyện Bình Lục) và Đảng bộ Đông Hóa (huyện Kim Bảng).

Ngày 15 tháng 9

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ PHÂN VÙNG NÔNG,
LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT CỦA TỈNH
TỪ NĂM 1976 - 1985**

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định hình thành 3 vùng kinh tế là vùng đồng bằng; vùng đồi núi và nửa đồi núi; vùng biển và ven biển.

Trong đó ở khu vực Hà Nam vùng đồng bằng bao gồm toàn bộ các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân, 16 xã của huyện Thanh Liêm, 14 xã của huyện Kim Bảng... và thị xã Phủ Lý. Vùng đồi núi và nửa đồi núi gồm nông trường Ba Sao và 7 xã của huyện Kim Bảng, 8 xã của huyện Thanh Liêm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định phải kết hợp chặt chẽ quy hoạch các vùng kinh tế với xây dựng cấp huyện, làm cho huyện sớm trở thành những đơn vị kinh tế cơ bản, xí nghiệp nông - công nghiệp liên hợp.

Ngày 25 tháng 9

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ
VỀ Củng cố tổ chức dân quân tự vệ**

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 25-CT/TU yêu cầu các cấp ủy địa phương, các ngành làm tốt những việc về xây dựng lực lượng vũ trang địa phương:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân.
- Nắm chắc lực lượng, củng cố tổ chức, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng; xây dựng, quản lý nền nếp thường xuyên để thực hiện tốt các nhiệm vụ.
- Tập trung chỉ đạo củng cố các đội lao động chuyên, thủy lợi (202), xây dựng cơ bản (205) để có ít nhất từ 80% đến 90% số người trong các đội có đủ tiêu chuẩn là đội viên du kích, mỗi đội phải có chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và có chi bộ lãnh đạo.
- Động viên rộng rãi lực lượng dân quân, tự vệ vào những việc: Xung kích trong sản xuất, công tác trị an, trong các công trường, trong việc mở rộng diện tích canh tác...
- Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ cả về số và chất lượng; bồi dưỡng, phân công, giao nhiệm vụ phù hợp cho các đồng chí quân nhân phục viên có đủ điều kiện đảm nhiệm các cương vị chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ.

Ngày 29 tháng 9

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ MỞ ĐẠI HỘI CÁC
ĐẢNG BỘ HUYỆN, THỊ VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN**

Ngày 29-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU nêu rõ: “Đại hội cấp huyện và cơ sở kỳ này tiến hành trong tình hình các địa phương đang khẩn trương thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 24 và đi vào tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý, chuẩn bị tiên đề và làm điểm đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa...”. “Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành thị và cơ sở đảng ở nông thôn phải thiết thực làm chuyển biến tình hình mọi mặt trước giai đoạn mới, phát động tư tưởng cán bộ, đảng viên và cao trào lao động sản xuất trong quần chúng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết về chiến dịch Hà Nam Ninh và kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa”. Chỉ thị còn lưu ý: Báo cáo của các cấp ủy phải gắn việc kiểm điểm nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm trong đợt sinh hoạt chính trị; đề ra phương hướng, nhiệm vụ toàn diện về các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, nội chính, thực hiện nghĩa vụ quân sự, chăm sóc đời sống nhân dân, công tác quần chúng và công tác xây dựng Đảng; xây dựng cấp ủy đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, đến ngày 19-10-1976 về cơ bản các tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn đã tiến hành xong đại hội. Trong những ngày cuối tháng 10-1976 tất cả các huyện trong tỉnh đã khẩn trương tiến hành mở Đại hội Đảng bộ huyện (huyện Bình Lục từ 27-10 đến 1-11-1976, huyện Kim Bảng từ 25-10-1976; huyện Lý Nhân từ 27 đến 31-10-1976).

Ngày 11 tháng 10

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ ĐẨY MẠNH
XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẢNG HUYỆN, XÃ**

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nâng cao năng lực của cán bộ,

đảng viên ngang tâm với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới, cùng với công tác học tập, huấn luyện cho cán bộ đảng viên đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, phải tạo được cơ sở vật chất cho trường Đảng huyện và xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU, yêu cầu các cấp ủy đảng, các ngành và huyện làm tốt những việc sau đây:

- Đảng Đoàn UBND tỉnh và Ủy ban kế hoạch tỉnh cần ghi vào kế hoạch năm 1977 cho xây dựng các trường Đảng huyện, theo quy mô của Trung ương quy định (1 năm mở 3 khóa, mỗi khóa có 150 - 200 học viên). Cuối năm 1976 và năm 1977 cố gắng xây dựng trường Đảng cho một số huyện (trong đó có các huyện Bình Lục, Lý Nhân).

- Các cấp ủy huyện, thành cần xúc tiến việc thành lập các trường Đảng xã. Ngoài nhiệm vụ tổ chức cho đảng viên, đoàn viên học tập chính trị, các trường Đảng xã cần mở thêm việc học tập văn hóa, kỹ thuật, quản lý.

- Các cấp ủy đảng ở huyện, xã cần phát động toàn thể đảng viên trong huyện, xã mình tham gia góp công, góp sức để xây dựng trường Đảng.

Ngày 15 đến 19 tháng 10

ĐẠI HỘI NÔNG DÂN TẬP THỂ TỈNH HÀ NAM NINH LẦN THỨ NHẤT

Đại hội tiến hành vào thời điểm cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, mở rộng quy mô và cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp đang được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Đại hội là dịp biểu dương lực lượng, cổ vũ sức mạnh của giai cấp nông dân tập thể tỉnh Hà Nam Ninh sau ngày hợp nhất tỉnh. Đồng chí Phan Điền, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.

Trên cơ sở thống nhất nhận định, đánh giá những thành tựu và khuyết điểm của phong trào hợp tác xã và sản xuất nông nghiệp, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ: Động viên giai cấp nông dân tập thể tiếp tục tiến hành cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý hợp tác xã nhằm tăng cường củng cố quan hệ sản xuất mới, đẩy mạnh chiến dịch Hà Nam Ninh (đợt I) giành thắng lợi to lớn, toàn diện trên mặt trận sản xuất nông nghiệp.

Đại hội đã bầu Hội đồng nông dân tập thể tỉnh gồm 39 ủy viên, do đồng chí Nguyễn Nguyên Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 16 tháng 10

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC BẢO ĐẢM CHO
THẮNG LỢI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP**

Ngày 16-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TU, chỉ thị cho các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động về Đại hội Đảng; công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo thực hiện dứt điểm một số việc cụ thể thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng.

Bản Chỉ thị khẳng định: “Để đảm bảo thắng lợi cho Đại hội, công tác tuyên truyền và tổ chức phải phát động được phong trào thi đua sôi nổi, liên tục và rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo được khí thế cách mạng mới, tăng thêm lòng tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân nồng nhiệt đón mừng Đại hội, thể hiện trong hành động cách mạng cụ thể và sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi Nghị quyết của Đại hội”.

Ngày 10 đến 21 tháng 11

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM NINH
LẦN THỨ NHẤT (VÒNG 1)**

Trong không khí phấn khởi tiến tới Đại hội lần IV của Đảng, Đại hội lần thứ nhất (vòng 1) của Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh đã họp từ ngày 10 đến ngày 21-11. Đại hội đã nghiên cứu đề cương báo cáo chính trị, dự thảo Điều lệ (sửa đổi) của Trung ương Đảng và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Tham dự Đại hội có 700 đại biểu thay mặt cho 102.146 đảng viên ở 31 đơn vị huyện, thành thị và đảng bộ trực thuộc. Trung ương cử 9 đồng chí về dự Đại hội và ứng cử đại biểu để dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Sau khi được nghiên cứu, thảo luận các văn kiện của Đảng và tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí Trường Chinh, Lê Đức Thọ, nhận thức chính trị và tư tưởng của các đại biểu đã được nâng lên một bước, thấy rõ hơn sự phát triển của 3 dòng thác cách mạng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ; củng cố, nâng cao sự phấn khởi, tin tưởng, tự hào về sự lãnh đạo của Đảng về sự thắng lợi của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa được xác định trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng sắp tới; nhận thức rõ hơn về những nhiệm vụ, nội dung của chuyên chính vô sản, về xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa gắn liền với tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng; nhận thức đầy đủ hơn những căn cứ, cơ sở, bước đi của đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa, phương thức công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; nhận thức rõ hơn tính chất giai cấp của Đảng, 5 phương châm lớn chỉ đạo công tác xây dựng Đảng v.v...

Đại hội đã tiến hành bầu cử đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, gồm 41 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.

Ngày 10 tháng 11

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC
DÂN VẬN VÀ MẶT TRẬN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI**

Nội dung Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận và mặt trận trong giai đoạn mới bao gồm: Tình hình phong trào quần chúng và công tác dân vận và mặt trận từ năm 1965 đến năm 1976; nắm vững quan điểm cơ bản của Đảng về công tác dân vận và mặt trận; phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận và mặt trận trong giai đoạn mới; kiện toàn tổ chức, cải tiến công tác, cải tiến nội dung sinh hoạt; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và mặt trận.

Nghị quyết khẳng định: “Nhiệm vụ chính trị trong tỉnh là chuyển nhanh nền kinh tế theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, tập trung cao độ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện...”. Từ nhiệm vụ mới và tình hình đặc điểm trong tỉnh, Nghị quyết xác định những nhiệm vụ cụ thể đối với các đoàn thể và mặt trận là:

- Đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng.
- Nâng cao giác ngộ chính trị cho quần chúng.
- Tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên.
- Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức đối với trí thức xã hội chủ nghĩa.
- Động viên khả năng to lớn của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xây dựng và củng cố chính quyền, thực hiện nếp sống văn minh, sinh đẻ có kế hoạch.
- Phát huy hơn nữa phong trào “3 giỏi, 3 chăm lo” và “Tinh thần gương mẫu của phụ lão trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.”
- Vận động đồng bào Thiên chúa giáo thực hiện 3 cuộc cách mạng, xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

- Tăng cường các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với người Hoa và các dân tộc ít người.

Ngày 1 tháng 12

**TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC
VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT VÀ CẢI TIẾN MỘT BƯỚC QUẢN LÝ
NÔNG NGHIỆP TỪ CƠ SỞ THEO HƯỚNG TIẾN LÊN SẢN XUẤT LỚN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA**

Nghị quyết đánh giá kết quả và khuyết nhược điểm chủ yếu trong việc chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động tổ chức lại sản xuất và cải tiến một bước quản lý nông, lâm nghiệp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy đảng và các ngành đối với cuộc vận động.

Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm đã làm điểm, Nghị quyết nhấn mạnh những vấn đề cần nắm vững là:

- Tổ chức lại sản xuất phải nhằm khắc phục tình trạng phân tán, rời rạc, không đồng bộ, mất cân đối trước đây, đưa sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với cả 2 thành phần kinh tế nông, lâm nghiệp quốc doanh và tập thể.

- Tỉnh phải nhanh chóng hoàn thành việc phân vùng quy hoạch sản xuất, lấy huyện làm địa bàn chính để tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp, xây dựng huyện thành cấp kế hoạch quản lý mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

- Tổ chức lại sản xuất phải nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất mọi tiềm lực về ruộng đất, lao động và các tư liệu sản xuất.

- Cải tiến quản lý phải bám sát tổ chức lại sản xuất và tiến hành đồng bộ, lấy cải tiến kế hoạch làm trung tâm, đi liền với hạch toán kinh tế.

- Kiện toàn bộ máy quản lý gọn, nhẹ, đồng bộ, có năng lực và hiệu lực điều hành tập trung thống nhất.

- Cải tiến và tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ cơ sở.

Ngày 18 tháng 12

HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CỦA MỘT SỐ XÃ

Ngày 18-12, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng phủ Thủ tướng đã có Quyết định số 1506/TCCP phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới của một số xã thuộc các huyện trong tỉnh.

Theo quyết định, huyện Bình Lục sẽ hợp nhất xã Quế Sơn và xã Hòa Bình thành một xã lấy tên là xã An Lão; huyện Duy Tiên sẽ hợp nhất xã Tiên Thắng và xã Tiên Yên thành một xã lấy tên là xã Yên Bắc, hợp nhất xã Trác Bút, xã Chuyên Nội và thôn Duyên Giang (xã Tiên Yên) thành một xã lấy tên là xã Châu Giang.

NĂM 1977

Ngày 7 tháng 1

**TỈNH ỦY PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “ĐỒNG KHỞI THI ĐUA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TIẾN QUÂN MẠNH MẼ
VÀO CHIẾN DỊCH HÀ NAM NINH” ĐỢT II**

Chiến dịch Hà Nam Ninh được phát động từ tháng 1-1976 đã giành được thắng lợi khá toàn diện, nhiều ngành sản xuất vượt kế hoạch, là năm đạt diện tích và sản lượng lúa cao nhất so với những năm trước đó.

Để tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu của chiến dịch và thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV của Đảng, Tỉnh ủy phát động phong trào “Đồng khởi thi đua xã hội chủ nghĩa tiến quân mạnh mẽ vào chiến dịch Hà Nam Ninh đợt II” với 6 mũi tiến công:

1- Tập trung sức thật mạnh mẽ vào nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực và thực phẩm, ra sức phát triển nghề cá, tích cực trồng cây gây rừng, tạo chuyển biến mới trên 3 vùng kinh tế.

2- Tích cực đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, nhất là chế biến nông sản và công nghiệp thực phẩm, bảo đảm một bước nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân trong tỉnh và tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu.

3- Triển khai mạnh mẽ và nhip nhàng việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất là cho nông nghiệp, tiếp tục hoàn chỉnh và phát huy các công trình thủy lợi từng bước phù hợp với yêu cầu cơ giới hoá, sớm hoàn chỉnh các công trình phục vụ sản xuất và đời sống, tập trung chỉ đạo xây dựng các ngành chủ yếu: Cơ khí, điện, xây dựng và vật liệu xây dựng, giao thông vận tải.

4- Chỉ đạo thật tốt việc tổ chức phân bổ lao động trong tỉnh, tích cực phát triển ngành nghề và tổ chức tốt việc đưa người đi xây dựng các vùng kinh tế mới ở ngoài tỉnh, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

5- Xây dựng lực lượng vũ trang và nền quốc phòng ở địa phương vững mạnh, mở rộng và phát huy hiệu quả các công trình kinh tế quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, đề cao pháp chế xã hội

chủ nghĩa, giảm đến mức thấp nhất những hành động phạm pháp trong nhân dân.

6- Ra sức phát triển và tổ chức tốt mọi hoạt động nhằm cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân trong tỉnh, mở rộng các công trình phúc lợi công cộng, đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hoá mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt 6 mũi tiến công, cần chỉ đạo thực hiện đầy đủ 3 khâu quyết định là:

1- Phát động mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân, tổ chức và động viên thật sôi nổi phong trào “Đồng khởi thi đua xã hội chủ nghĩa”, toàn tỉnh phải trở thành một công trường lao động, hợp đồng thật chặt chẽ, nhịp nhàng và liên tục, đưa phong trào lao động sản xuất và xây dựng chủ nghĩa xã hội đi vào chiều sâu có tổ chức và quản lý chặt chẽ, có năng suất lao động cao, đạt hiệu quả kinh tế thiết thực.

2- Khẩn trương đi vào tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý kinh tế, thực hiện rộng rãi việc phân công chuyên môn hoá và hiệp tác xã hội chủ nghĩa. Tiến hành phân bổ lại lao động, hình thành cơ cấu kinh tế nông, công nghiệp, nâng cao một bước trình độ tổ chức và quản lý bảo đảm đẩy mạnh đồng thời 3 cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực của tỉnh.

3- Tăng cường sức mạnh tổng hợp của chuyên chính vô sản, nắm vững đường lối, phương châm xây dựng Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò các đoàn thể nhân dân và hiệu lực quản lý của chính quyền, tạo ra một bước chuyển biến mới trong tác phong chỉ đạo và phương pháp công tác phù hợp với nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Ngày 17 tháng 1

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ
LÃNH ĐẠO BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP**

Để đảm bảo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

đạt yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông tri yêu cầu các cấp ủy đảng, các tổ chức, các ban, ngành làm tốt những điểm cần thiết sau đây:

- Chỉ đạo nghiên cứu thảo luận kỹ, nắm vững yêu cầu, mục đích của cuộc bầu cử, bàn kế hoạch thực hiện cụ thể, đảm bảo thời gian, pháp luật quy định, làm tốt các công tác trước mắt, kết hợp với làm chu đáo việc tuyên truyền, giáo dục làm cho quần chúng nhận thức sâu sắc quyền lợi và nghĩa vụ làm chủ, thấy được đầy đủ trách nhiệm trong việc giới thiệu, lựa chọn người xứng đáng bầu vào Hội đồng nhân dân.

- Hội đồng nhân dân các cấp kiểm điểm sự hoạt động của mình trong nhiệm kỳ qua, kiểm điểm việc giải quyết những vấn đề quan trọng mà cử tri đã đề đạt.

- Phân công cụ thể trong cấp ủy và có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra thật sát sao trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

- Bảo đảm thực hiện tốt vấn đề dân chủ và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, đặc biệt là đối với việc chuẩn bị nhân sự.

- Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành các thể lệ quy định của bầu cử và tiến hành công tác bầu cử được tốt.

Quán triệt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm việc bầu cử đúng pháp luật, phát huy dân chủ. Toàn tỉnh có 99,77% số cử tri đã đi bỏ phiếu. Cơ cấu hội đồng đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Hội đồng nhân dân tỉnh có 120 đại biểu, trong đó 76,6% là đảng viên, 20% có trình độ đại học trở lên, 31% dưới 35 tuổi; 27,5% là nữ, 41,6% tái cử. Hội đồng nhân dân huyện có 995 đại biểu, trong đó có 69% đảng viên, 26,1% dưới 35 tuổi, 34,7% là nữ, 42,2% tái cử. Hội đồng nhân dân xã có 14.921 đại biểu, trong đó có 56,4% là đảng viên, 37,6% dưới 35 tuổi, 39,4% là nữ, 53,6% tái cử. Việc bầu cử HĐND các cấp được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành tốt, tăng cường được chất lượng, năng lực quản lý và có cơ cấu hợp lý.

Ngày 24 tháng 1 đến 3 tháng 2

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI IV CỦA ĐẢNG**

Xác định các văn kiện của Đại hội có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn; việc quán triệt các văn kiện Đại hội trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đại hội Đảng đến hết năm 1977.

Bản Chỉ thị nói rõ, trong tháng 1-1977, Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức những đợt phổ biến nhanh và làm tập trung tới các Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ty, ban, ngành và cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các xã về nội dung chính của Nghị quyết Đại hội IV, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1977, Nghị quyết của Tỉnh ủy về chiến dịch Hà Nam Ninh đợt 2. Sau hội nghị trên, các địa phương, đơn vị tổ chức phổ biến nhanh cho đảng viên, cán bộ, gắn với phát động thi đua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ty Văn hóa - Thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến thắng lợi của Đại hội, các nội dung chính trong các văn kiện Đại hội. Sau khi ban hành Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định triệu tập lớp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên về Nghị quyết Đại hội IV của Đảng trong thời gian 45 ngày. Thành phần tham dự lớp tập huấn cơ bản là cán bộ Ban Tuyên huấn và giảng viên trường Đảng ở huyện và tỉnh để sau này giúp các địa phương tổ chức quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Ngày 28 tháng 2

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP**

Do thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm kéo dài, toàn tỉnh có gần 5.000 ha mạ và hơn 5.000ha lúa đã cấy bị chết. Nhiều nơi mạ phải gieo lại, thiếu

thóc giống, thiếu mạ. Thời vụ gieo cấy cho phép còn có thể tiến hành đến ngày 10 tháng 3. Trước tình hình đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị sản xuất giải quyết tốt các vấn đề sau đây:

- Khẩn trương và tích cực giải quyết đủ giống mạ để gieo cấy vượt diện tích, bảo đảm mật độ 45 - 50 khóm/m², 4 - 5 dảnh mỗi khóm và bảo đảm kịp thời vụ.

- Ra sức chăm bón, chăm bón suốt vụ, thâm canh đạt năng suất và sản lượng cao.

- Giữ vững và phát triển đàn gia súc, nhất là đàn lợn và đàn vịt. Kiên quyết giữ và phát triển đàn lợn nái, lợn hậu bị, vịt đẻ. Chú ý bảo vệ, bồi dưỡng đàn trâu bò. Phát triển mạnh nuôi cá.

- Phát triển các cây công nghiệp để nâng cao tỷ suất hàng hoá nông sản, giải quyết nguyên liệu phát triển thủ công nghiệp và tăng thêm nguồn hàng xuất khẩu. Phải bảo đảm trồng vượt diện tích, kịp thời vụ, thâm canh các cây lạc, mía, thuốc lá. Phấn đấu trồng 2.000 ha đay, 2.050 ha ớt.

- Thường xuyên quan tâm nắm chắc tình hình, chăm lo giải quyết đời sống nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, phát động mạnh mẽ, sôi nổi và liên tục phong trào đồng khởi thi đua xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh lao động sản xuất trong quần chúng.

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hợp tác xã đã tích cực gieo mạ được, mạ nền cứng và gieo thẳng để khắc phục khó khăn về giống, đảm bảo gieo cấy đúng thời vụ. Đến ngày 31 tháng 3, toàn tỉnh gieo cấy đạt 101% kế hoạch. Huyện Bình Lục, Lý Nhân nằm trong số 11/18 huyện, thành gieo cấy chiêm xuân vượt mức kế hoạch diện tích. Nhiều hợp tác xã, trong đó có các hợp tác xã Thụy Lôi, Nhật Tân, Khả Phong (Kim Bảng) gieo cấy đạt từ 100 - 113% kế hoạch ngay từ ngày 5 tháng 3. Có 60% diện tích lúa đã cấy được làm cỏ một lượt, 27% làm cỏ hai lượt. Trồng rau màu cũng đạt kết quả tốt. Đến ngày 31 tháng 3 so với kế hoạch: ngô đã trồng đạt 78%, khoai lang 81%, lạc 86%, thuốc lá 93%, mía 98%, đay đạt 28%. Đàn lợn được bổ sung thêm 33.815 con, đàn trâu, bò, nuôi cá, đang phát triển tốt.

Ngày 21 tháng 3

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG TỈNH

Chỉ thị số 7-CT/TU, ngày 21-3-1977 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cụ thể:

- Các đơn vị bộ đội thường trực trong tỉnh phải liên hệ chặt chẽ với địa phương có kế hoạch sản xuất lương thực, thực phẩm, tiết kiệm tiêu dùng; trước mắt đẩy mạnh sản xuất lương thực ngắn ngày và rau màu đông xuân để góp phần giải quyết tình hình thiếu lương thực khi giáp hạt.

- Các ban, ngành, xí nghiệp, nông trường, các cấp ủy địa phương có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện: đất đai, kỹ thuật, giống, vốn, vật tư nông nghiệp cho lực lượng vũ trang địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất lương thực, thực phẩm.

- Đối với lực lượng dân quân tự vệ, đi đôi với củng cố tổ chức cho phù hợp với yêu cầu tổ chức lại sản xuất và phân công lại lao động phải làm nông cốt trên mặt trận sản xuất, xây dựng; phải đi đầu trong chăm sóc lúa chiêm xuân, sản xuất lương thực ngắn ngày, rau màu, cây công nghiệp và chăn nuôi gia cầm, gia súc để tự túc một phần lương thực, thực phẩm, cải thiện đời sống.

Ngày 23 tháng 3

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 192 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

Bước vào thực hiện Chỉ thị 192 về việc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Toàn tỉnh có 2.257 cơ sở đảng với 91.543 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 192, đã thu được một số kết quả sau:

- Kết luận được những vấn đề vướng mắc trong nội bộ Đảng, đưa được những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng làm cho nội bộ Đảng được trong sạch về chính trị, tổ chức cơ sở đảng được củng cố vững mạnh thêm một bước quan trọng.

Số đảng viên bị xử lý là 13.259 đồng chí (chiếm 14,48% tổng số đảng viên), trong đó khiển trách 1.747 đảng viên (13,17% số đảng viên bị xử lý), cảnh cáo 3.095 đảng viên (23,3%); cách chức 366 đảng viên (2,7%), lưu lại trong Đảng để giáo dục 2.215 đảng viên (18,7%), đưa ra khỏi Đảng 5.836 đảng viên (44%). Trong 5.836 đảng viên đưa ra khỏi Đảng, có 154 đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, 850 đảng viên đã thoái hoá, biến chất, 2.745 đảng viên phạm sai lầm nghiêm trọng không còn đủ tư cách đảng viên, 2.087 đảng viên trình độ giác ngộ chính trị quá thấp.

- Đoàn kết nội bộ được củng cố, kỷ luật của Đảng được đề cao hơn trước.

Đã có 89/100 ban, chi, đảng ủy cơ sở, 140/172 ban, chi ủy thuộc đảng ủy cơ sở, 1.369 cá nhân cán bộ, đảng viên trước đây mất đoàn kết, nay đã được giải quyết. Có 8.809 đảng viên tham ô, lợi dụng, nợ đọng, lấn chiếm đất đai nay tự giác trả lại của công. Tập thể và Nhà nước đã thu hồi 632.396/1.227.559 đồng, 230.536/407.647kg lương thực, 161,5/372,5 mẫu ruộng đất của đảng viên tham ô, nợ đọng và lấn chiếm.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

So với trước khi thực hiện Chỉ thị: số đảng viên tích cực tăng từ 30,7% lên 42,28%, số trung bình giảm từ 52,8% xuống 48,49%, số kém giảm từ 16,5% xuống 6,7% (còn 2,46% không tham gia nhận xét).

- Góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chính trị và công tác trước mắt của địa phương, đơn vị.

Tháng 3

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ NHẤT (VÒNG 2)

Chấp hành Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất (vòng 2) vào trung tuần tháng 4-1977 và ra Chỉ thị 06-CT/TU ngày 12 tháng

3, Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 29 tháng 3 xác định rõ: Toàn Đảng bộ phải thật sự và tích cực tham gia chuẩn bị đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận để các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến vào bản tóm tắt báo cáo của Tỉnh ủy tại Đại hội, đồng thời đẩy mạnh phong trào đồng khởi thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trước mắt một cách xuất sắc, tập trung cao sự chỉ đạo vào các mặt công tác chủ yếu sau đây:

- Phát huy dân chủ trong Đảng và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động tổ chức thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào bản tóm tắt báo cáo của Tỉnh ủy, thảo luận nhiệm vụ chính trị của đảng bộ mình trong 2 năm 1977-1978.

- Sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch quý I, đẩy mạnh phong trào đồng khởi thi đua xã hội chủ nghĩa lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ.

- Đẩy mạnh xây dựng cơ bản, mỗi huyện, thành thị có một công trình trọng điểm.

- Phải nắm chắc tình hình, bảo đảm tốt đời sống nhân dân trong thời vụ giáp hạt. Tổ chức tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên, chăm lo xây dựng nhà trẻ mẫu giáo, tích cực phòng bệnh mùa hè, triển khai mạnh các hoạt động văn hóa.

- Bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ kinh tế và văn hoá, chuẩn bị chu đáo cho việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, triển khai thảo luận Điều lệ Đảng, tiến hành Đại hội mặt trận và Đại hội các đoàn thể từ cơ sở trở lên theo kế hoạch.

Ngày 15 tháng 4

**CHỈ ĐẠO SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 61-CP
VÀ NGHỊ QUYẾT 15-TU VỀ TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT
Ở CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP**

Đợt 1 cuộc vận động tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông

nghiệp ở các hợp tác xã nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 61/CP, Nghị quyết 15-TU đã kết thúc cuối tháng 2-1977, Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành sơ kết. Các huyện phải chỉ đạo sơ kết từ cơ sở, gắn với kỳ đại hội xã viên đầu năm để kiểm điểm, đánh giá theo 3 nội dung tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý ở các hợp tác xã nông nghiệp. Việc bầu lại cơ quan quản lý phải tiến hành thật dân chủ, mỗi hợp tác xã bầu 7 ủy viên ban quản trị và 3 ủy viên ban kiểm soát. Các ban, ngành ở tỉnh đều phải tiến hành sơ kết, Ban tổ chức khẩn trương sơ kết công tác tổ chức chi bộ đảng trong tổ chức lại lao động ở hợp tác xã và cải tiến, nâng cao sự lãnh đạo của đảng bộ, đảng ủy đối với chính quyền và ban quản trị hợp tác xã.

Ngày 25 tháng 4

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO BỔ TÚC VĂN HÓA VÀ THANH TOÁN NẠN MÙ CHỮ NĂM 1977

Thông tri số 08-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá: Hầu hết các huyện, thành, thị ủy đã có chủ trương, biện pháp tích cực và kế hoạch chỉ đạo cụ thể đẩy mạnh phong trào bổ túc văn hóa và thanh toán nạn mù chữ. Một số huyện, thị như Lý Nhân, Phủ Lý đã triển khai sớm và có nhiều biện pháp tích cực đẩy mạnh, giữ vững liên tục phong trào. Trong các cơ quan, xí nghiệp phong trào học bổ túc văn hoá phát triển mạnh hơn ở địa bàn nông thôn.

Để phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đơn vị phải làm tốt một số việc dưới đây:

- Nắm thật chính xác số người chưa biết chữ ở từng xã, huy động 100% số người chưa biết chữ trong độ tuổi phải đi học. Đảm bảo thanh toán nạn mù chữ trước ngày 19-5-1977.

- Đưa việc học tập bổ túc văn hóa thành tiêu chuẩn phân loại đảng viên. Thủ trưởng các cơ quan phải đảm bảo tốt chế độ học tập cho cán bộ theo chủ trương của tỉnh đã quy định.

- Thường xuyên củng cố đội ngũ giáo viên bổ túc văn hóa các cấp.

Đảm bảo đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiện toàn ban lãnh đạo bổ túc văn hóa từ huyện đến các xã và cơ quan, xí nghiệp, đưa tổ chức này vào hoạt động, đồng thời phải phối kết hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan từ tỉnh đến cơ sở nhằm đẩy mạnh phong trào học tập của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Ngày 30 tháng 4

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ NHẤT (VÒNG 2)

Đại hội tiến hành trong 10 ngày với các nội dung: Nghe thông báo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và Điều lệ Đảng; thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành về tình hình sau 1 năm hợp nhất tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1976 - 1980), nhiệm vụ kế hoạch 2 năm (1977 - 1978) và bầu Ban Chấp hành mới.

Đại hội nhất trí nhận định: Sau 1 năm hợp nhất tỉnh, sản lượng lương thực và giá trị kim ngạch xuất khẩu có bước phát triển mới. Đại hội nhấn mạnh trong phương hướng, mục tiêu phấn đấu đến năm 1980 phải lấy cơ khí hoá làm trọng tâm, giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm, phân bố lực lượng lao động, tổ chức tốt đời sống vật chất văn hoá của nhân dân: trong 2 năm 1977 - 1978 phải tập trung sức làm cho nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc và toàn diện thực hiện 3 mục tiêu: 6 tấn thóc, 2,1 con lợn và 1 lao động/0,9ha gieo trồng.

Đại hội xác định những mục tiêu phấn đấu đến năm 1980 là:

- Lương thực 1,2 triệu tấn, bình quân 500kg/người; đàn lợn 1 triệu con (1 vạn tấn thịt hơi), 1 vạn tấn cá biển, 2 vạn tấn cá nước ngọt, 14 vạn tấn muối, 15 triệu lít nước chấm.

- Giảm tỷ lệ tăng dân số xuống 1,5%. Đưa đi xây dựng kinh tế mới đến năm 1980 là 40 vạn người.

- Tổng giá trị sản lượng công nghiệp, nông nghiệp 1.350 triệu đồng.

- Thu nhập quốc dân bình quân tăng 12% - 13%, trong đó mỗi năm giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 15%, công nghiệp 15,8%; vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 18,5%; giá trị hàng hoá luân chuyển 18,8%.

- Đạt 3 mục tiêu: 7 tấn thóc/ha, 2,3 con lợn/ha và 1 lao động nông nghiệp làm 1,5ha gieo trồng trong 1 năm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới với 35 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Phan Điền được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 2 tháng 5

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TIẾN HÀNH VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN, THỊ XÃ

Thực hiện Quyết định số 125/CP ngày 27-4-1977 của Hội đồng Chính phủ về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã như: “Hợp nhất huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm và thị xã Phủ Lý thành một huyện lấy tên là huyện Kim Thanh. Thị xã Hà Nam chuyển thành thị trấn huyện lỵ gọi tên là thị trấn Hà Nam thuộc huyện Kim Thanh”. “Sáp nhập 9 xã của thành phố Nam Định: Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Thành, Mỹ Hà, Mỹ Thắng, Mỹ Phúc, Mỹ Trung, Mỹ Hưng vào huyện Bình Lục”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về tiến hành nhanh gọn, tốt việc hợp nhất một số huyện, thị xã.

Sau khi chỉ rõ những thuận lợi khó khăn của việc hợp nhất, điều chỉnh địa giới các huyện, thị xã, Chỉ thị xác định: “Yêu cầu việc hợp nhất, điều chỉnh địa giới các huyện, thị xã phải được tiến hành nhanh, gọn, tốt trên tất cả các mặt: Tư tưởng, tổ chức quản lý, bàn giao tài sản và phát động được phong trào quần chúng sôi nổi thi đua đẩy mạnh mọi mặt công tác trước mắt, bắt tay ngay vào việc điều hành thống nhất theo huyện mới”... “Vì vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý bàn giao tài sản; sớm bàn bạc thống nhất được phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, phương pháp công tác, lễ lới làm việc của huyện mới, bắt tay ngay vào thống nhất

điều hành huyện mới sau khi hợp nhất”.

Ngoài việc hợp nhất, điều chỉnh các huyện, thị xã trên, trong dịp này huyện Kim Thanh còn thực hiện Quyết định 97 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng về việc hợp nhất xã Thanh Châu và Liêm Chung thành 1 xã lấy tên là Thanh Chung; hợp nhất xã Thanh Tuyên và Thanh Lâm thành 1 xã lấy tên là Thanh Tuyên; hợp nhất xã Liêm Chính và Liêm Tuyên thành một xã lấy tên là Thanh Giang.

Ngày 17 tháng 5

TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG ĐƯA CHIẾN DỊCH HÀ NAM NINH ĐẾN TOÀN THẮNG

Chiến dịch Hà Nam Ninh đợt 2 đã tạo nên khí thế cách mạng mới trong Đảng bộ và nhân dân. Toàn tỉnh đã khắc phục nhiều khó khăn cấy vượt kế hoạch diện tích lúa chiêm xuân 2%, trồng mía vượt kế hoạch diện tích 3,3%, trồng đỗ tương vượt kế hoạch diện tích 7%, trồng đay tăng 83% so với năm 1976. Phong trào làm thủy lợi, hoàn chỉnh thủy nông được đẩy mạnh, đã có 3.036 khẩu, trong đó có 2.070 lao động đi xây dựng kinh tế mới. Giá trị muối, giá trị hàng xuất khẩu vượt kế hoạch được giao. Tài chính, thương nghiệp, văn hoá xã hội có cố gắng. Tuy vậy, trong sản xuất, xây dựng và đời sống nhân dân còn có những khó khăn. Chăm bón lúa kém, diện tích bị hạn khá nhiều. Đàn lợn chỉ đạt 92% kế hoạch, đàn vịt đẻ giảm 7 vạn con so với cùng kỳ năm trước, giao thông vận tải, lưu thông phân phối đạt kế hoạch thấp. Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 02-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch Hà Nam Ninh đợt 2 xác định cần tập trung vào 5 nhiệm vụ:

- Coi trọng thâm canh, tích cực mở rộng diện tích gieo cấy, tích cực phòng chống bão, lũ, lụt, úng. Phát động mạnh mẽ phong trào làm phân bón. Chuẩn bị và tạo điều kiện cho vụ đông 1977 - 1978, bảo đảm diện tích khoai tây. Khôi phục và phát triển nhanh đàn lợn. Thực hiện chế độ kế toán mới, chế độ phân phối mới ở các hợp tác xã.

- Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước. Phát triển mạnh các ngành nghề: sản xuất vật liệu xây dựng, thực phẩm, dược liệu, đồ dùng gia đình và chế biến lâm nông sản.

- Đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ bản: Phải sớm lập quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở văn hoá và phục vụ đời sống từ tỉnh đến huyện. xã: trước mắt là phải thống nhất quy hoạch các huyện lỵ, các trung tâm của cụm và xã, trong đó chú ý sớm quy hoạch thị trấn Hà Nam. Trên cơ sở tổ chức lại sản xuất mà quy hoạch từng bước khu dân cư, xây dựng hệ thống trạm, trại, nhà kho, sân phơi, giao thông, kết hợp với thủy lợi và các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường học, bệnh xá, câu lạc bộ.

- Đẩy mạnh việc phân bổ sử dụng tốt mọi lực lượng lao động nhằm sớm thực hiện 1 lao động làm 0,9ha gieo trồng. Tổ chức tốt lao động đi vào chăn nuôi, phát triển ngành nghề thủ công, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. Đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch.

- Quan tâm giải quyết vấn đề đời sống. Cần chú ý vấn đề ăn, ở, chữa bệnh, đi lại của nhân dân và học tập cho các cháu.

Ngày 3 tháng 6

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ TỔNG KẾT
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19-NQ/TW VÀ SƠ KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG
TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT,
CẢI TIẾN QUẢN LÝ HTX NÔNG NGHIỆP**

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, tình hình nông nghiệp của tỉnh có nhiều chuyển biến mới và cũng còn những vấn đề phải tích cực giải quyết. Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ nhấn mạnh: Việc tổng kết tình hình nông nghiệp từ khi có Nghị quyết 19-NQ/TW cần tập trung vào những vấn đề trọng yếu cả về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất như: chuyển đổi cơ cấu trong trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh, thâm canh; lấy lương thực, thực phẩm làm trọng tâm, đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính; phân công lại lao động,

thực hiện 3 mục tiêu trong nông nghiệp; cải tiến công tác quản lý nông nghiệp, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nông nghiệp...

Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW được tiến hành với việc sơ kết Nghị quyết 15-NQ/TU của Tỉnh ủy về cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý nông nghiệp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động gắn với sản xuất vụ mùa, chuẩn bị vụ đông, đảm bảo thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đề ra là đạt 94 vạn tấn thóc, 76 vạn con lợn trong năm 1977.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập bộ phận “Tổng kết tình hình nông nghiệp” từ khi có Nghị quyết 19-NQ/TW và tập trung khoảng 500 cán bộ lấy từ cơ quan của tỉnh, huyện và cán bộ quân đội chuyển sang trực tiếp về các hợp tác xã tiến hành cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý nông nghiệp.

Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ HÀ NAM NINH LẦN THỨ NHẤT

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác hai năm 1977-1978: “Nâng cao giác ngộ cho phụ nữ, xây dựng người phụ nữ mới xã hội chủ nghĩa, vận động chị em tham gia phong trào lao động sản xuất, cân nhắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phối hợp với các ngành vận động thực hiện nếp sống văn minh xây dựng gia đình văn hoá mới, chăm lo quyền lợi đời sống phụ nữ, trẻ em, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào”

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 47 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Bình - Tỉnh ủy viên được bầu làm Hội trưởng.

Ngày 20 tháng 6

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠM THỜI NHẪM ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN ĐI XÂY DỰNG CÁC VÙNG KINH TẾ MỚI

Nhằm thực hiện chỉ tiêu đi xây dựng kinh tế mới ngoài tỉnh đạt 40 vạn nhân khẩu vào năm 1980 và trước mắt đến năm 1978 đạt 21 vạn nhân khẩu, ngoài quy định trong Quyết định 129/CP của Hội đồng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 05-NQ/TU bổ sung một số quy định tạm thời và trách nhiệm của các ngành, của UBND huyện, xã và hợp tác xã đối với nhân dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Cụ thể người đi xây dựng kinh tế mới được hưởng một số quyền lợi:

- Tài sản của những hộ đi xây dựng vùng kinh tế mới: Nếu hộ không tự bán được thì UBND xã và hợp tác xã có trách nhiệm hóa giá mua theo giá trị hiện tại được hai bên thỏa thuận.

- Hợp tác xã được trích từ 2 - 3% số thu nhập (đã trừ chi phí vật chất) hoặc 5 - 7% số lãi (đã trừ chi phí vật chất và lao động) để lập quỹ xây dựng kinh tế.

- Hợp tác xã được trích từ 1 - 1,5% phần lương thực phân phối cho xã viên hàng năm làm quỹ hỗ trợ cho người đi xây dựng kinh tế mới.

- Lao động và nhân khẩu đi xây dựng vùng kinh tế mới được hưởng lương thực đã cân đối trong vụ trước, được hỗ trợ 30 đến 40 ngày công làm nhà, được giúp tiền để mua con giống chăn nuôi.

Ngoài những quyền lợi người đi xây dựng kinh tế mới được hưởng, Nghị quyết cũng quy định buộc những người đi vùng kinh tế mới tự bỏ về địa phương không có lý do chính đáng phải hoàn trả các khoản tiền và lương thực do hợp tác xã giúp đỡ khi đi.

Ngày 27 tháng 6

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO
CÔNG TÁC THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Yêu cầu chung và cơ bản nhất là chăm lo hồi phục sức khỏe, săn sóc đời sống, dạy nghề và sắp xếp việc làm, tổ chức lao động sản xuất cho các đối tượng chính sách, bồi dưỡng chăm sóc về mặt tinh thần nhất là những người có nhiều cống hiến, hướng mọi người tùy theo sức mình hăng hái tham gia xây dựng lại đất nước, làm cho ai nấy đều có đời sống ổn định và từng bước cải thiện, có những đóng góp thích hợp trong giai đoạn cách mạng mới.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 1980 là: 100% huyện, xã, khu phố đạt tiêu chuẩn đơn vị cơ sở vững mạnh về công tác thương binh, xã hội, 100% quân nhân phục viên, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình bộ đội còn khả năng lao động được sắp xếp việc làm thích hợp và có mức sống trung bình của địa phương, trong đó, phải dành khoảng 20% số người được dạy nghề là thương binh, quân nhân phục viên, con liệt sỹ đến tuổi lao động, 100% đối tượng an toàn xã hội còn khả năng lao động được sắp xếp việc làm và có đời sống ổn định, 100% trường học có phong trào giáo dục con liệt sỹ, các cháu đến học tập vào loại khá và có đạo đức tốt.

Ngày 9 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ PHÁT ĐỘNG CUỘC
TỔNG TIẾN CÔNG 25 NGÀY ĐÊM GIÀNH VỤ MÙA, VỤ THU TOÀN THẮNG**

Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ cuộc tổng tiến công giành vụ mùa và vụ thu toàn thắng được phát động từ ngày 10-7 đến 5-8 triển khai trên 3 mặt trận: Tăng sản lượng lúa; phát triển hoa màu vụ thu và tích cực chuẩn bị cho vụ đông, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, với 2 hướng: vừa

tăng diện tích gieo trồng, vừa thâm canh tăng năng suất; phát huy thế mạnh của các vùng (đồng bằng, đồi núi...) và sức mạnh tổng hợp của cả 3 lực lượng (hợp tác xã, nhà nước và nhân dân). Trong cuộc tổng tiến công phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ:

- Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn, tốt lúa chiêm xuân.
- Bảo đảm có đủ giống tốt, mạ tốt; tích cực mở rộng diện tích, tăng vụ.
- Tập trung cao độ, ưu tiên số một cho công tác thủy lợi, chủ động và tích cực chống bão, lụt, lũ, úng.
- Tăng thêm phân bón cho vụ mùa.
- Tận dụng đất để phát triển rau màu vụ thu.
- Bảo đảm đủ giống và thức ăn cho yêu cầu phát triển chăn nuôi.
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động tổ chức lại sản xuất cải tiến công tác quản lý nông nghiệp.
- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nông nghiệp.

Ngay sau khi chỉ thị được ban hành, các huyện, các hợp tác xã đã ra quân bước đầu tạo được khí thế mới; các huyện ủy đều tổ chức nghiên cứu chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện. Các ngành của tỉnh đã đưa 240 cán bộ về các hợp tác xã tham gia “cuộc tổng tiến công”. UBND tỉnh đã tọa đàm với đoàn thể và họp với Chủ tịch UBND 6 huyện có nhiều khó khăn cùng với một số ngành để bàn cách thực hiện. Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cấp dưới triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Tại Duy Tiên, trong ngày chủ nhật 17-7, cán bộ, nhân viên các cơ quan huyện đã về cuộc ruộng cho hợp tác xã Tiên Nội, Tiên Ngoại, Hoàng Đông góp phần đẩy nhanh tốc độ làm mùa.

Tại Kim Thanh, phụ lão xã Thanh Chung đã làm hàng chục tấn phân xanh cho hợp tác xã.

Ngày 24-7 cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh ta đã gây úng ở nhiều huyện. Toàn tỉnh cho chạy 409 máy bơm dầu, 600 bơm điện nhỏ, 32 bơm điện lớn để chống úng. Các xã Liêm Tiết, Liêm Phong (Kim Thanh); Nhân Nghĩa, Nhân Phú, Nhân Bình (Lý Nhân) còn dùng gầu để chống úng. Huyện Duy

Tiên trong 2 ngày huy động 44 bơm dầu và trên 6.000 gầu chống úng cứu được hơn 40 ha mạ. Bão có gây một số khó khăn, song các địa phương, các hợp tác xã đều tập trung lực lượng khắc phục hậu quả, cứu mạ, cứu lúa, đẩy nhanh tốc độ gieo cấy, đảm bảo kịp thời vụ, vượt diện tích theo tinh thần Chỉ thị về: “Cuộc tổng tiến công” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 22 tháng 9

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NGHIỆP

Nghị quyết xác định nhiệm vụ cơ khí địa phương là tập trung phục vụ tích cực nhất cho nông nghiệp phát triển; phải chủ động, thường xuyên gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp; phải bám sát yêu cầu về cơ khí của nông nghiệp, đáp ứng kịp thời 3 mặt phục vụ, sửa chữa, sản xuất phụ tùng thay thế và chế tạo máy.

Nghị quyết nhất trí tổ chức ngành cơ khí thành 3 hệ: sửa chữa phục vụ nông nghiệp, sửa chữa chuyên ngành và sản xuất chế tạo. Ngoài việc xúc tiến tổ chức sớm liên hiệp xí nghiệp hoặc công ty cơ khí để hiệp tác sản xuất ở tỉnh, cần xây dựng một xí nghiệp cơ khí quốc doanh ở mỗi huyện. Cần đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, vôi, đồ lô mít. Cần khẩn trương tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong 2 năm 1977-1978 phải hoàn thành bằng được lưới điện phục vụ cho cơ khí hóa nông nghiệp. Coi trọng việc đào tạo công nhân kỹ thuật bao gồm công nhân lái máy kéo, công nhân cơ khí, điện, cả cho sửa chữa và sản xuất, đi đôi với chính sách đãi ngộ cần quan tâm tổ chức tốt đời sống mọi mặt đối với công nhân kỹ thuật giỏi, lành nghề.

Ngày 01 tháng 11

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT VÀ CẢI TIẾN QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP

Hội nghị đánh giá: Quá trình tiến hành cuộc vận động tổ chức lại sản

xuất, cải tiến quản lý nông nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 208 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 61/CP của Hội đồng Chính phủ, sự lãnh đạo của các tổ chức đảng và công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tiến bộ trên các mặt:

- Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn và củng cố, trình độ và năng lực lãnh đạo được bồi dưỡng và nâng lên một bước mới: Công tác tổ chức xây dựng Đảng vừa gắn với nhiệm vụ chính trị vừa đảm bảo lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Trong các ban đảng ủy xã, lực lượng trẻ, trải qua chiến đấu được tăng cường, bổ sung, trình độ văn hóa, kiến thức về kỹ thuật, quản lý được nâng lên (tuổi trẻ từ 10,62% lên 18,4%; bộ đội phục viên từ 7,9% lên 32,38%; văn hóa cấp 2 từ 67,3% lên 85,45%; trung học kỹ thuật, quản lý từ 3,77% lên 5,58%).

- Đội ngũ đảng viên được rèn luyện, nhận thức rõ hơn về yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới: ý chí chiến đấu được bồi dưỡng thêm, số đảng viên tích cực ngày càng nhiều, đảng viên trung bình và yếu kém có chuyển biến tiến bộ (năm 1976 đảng viên tích cực chiếm 69,92%, tăng 17,8% so với năm 1975; đảng viên trung bình chiếm 26,79%, giảm 15,25%; đảng viên phải xem xét chiếm 3,27%, giảm 2,56%).

- Đội ngũ cán bộ được sắp xếp bố trí lại hợp lý hơn theo hướng vừa tăng cường cho hợp tác xã vừa nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Đi đôi với sắp xếp, bố trí lại đã quy hoạch cán bộ dự bị cho 12 chức danh chủ chốt xã và hợp tác xã.

- Cấp huyện được củng cố và tăng cường về tổ chức bộ máy. Các ban huyện ủy được củng cố và nâng cao thêm năng lực và kiến thức kinh tế, kỹ thuật (46,12% có tuổi đời từ 40 trở xuống; 48,98% có trình độ văn hóa cấp 3; 33,21% có trình độ trung cấp chính trị trở lên; 25,3% có trình độ đại học; 31% có trình độ trung cấp; Chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp có trình độ đại học, chiếm 71,2%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trình độ đại học là 46,6%; Bí thư Huyện ủy có trình độ đại học là 40%).

Ngày 3 tháng 11

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THÔNG QUA QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP**

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua 3 quy chế tạm thời về cải tiến chế độ quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp.

- 1- Cải tiến chế độ quản lý kế hoạch.
- 2- Cải tiến chế độ quản lý lao động.
- 3- Cải tiến chế độ phân phối.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiến hành tổ chức tập huấn 3 quy chế trên cho cán bộ, đảng viên và xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhằm bồi dưỡng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng trong quản lý kinh tế. Hai quy chế tạm thời về cải tiến quản lý lao động và phân phối được vận dụng thi hành từ vụ mùa năm 1977; quy chế tạm thời về cải tiến chế độ quản lý kế hoạch sẽ áp dụng thi hành vào xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 1978. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành 3 quy chế trên thành văn bản của chính quyền để từng bước hoàn chỉnh hệ thống chế độ quản lý, đảm bảo cho cuộc vận động tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp hoàn thành thắng lợi.

Ngày 8 tháng 11

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO
XÂY DỰNG CƠ SỞ XÃ, HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP**

Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: “Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 2 của Trung ương và Nghị quyết 3 của Tỉnh ủy, phải tập trung sức của các cấp, các ngành, chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở xã, hợp tác xã nông nghiệp, trọng tâm là cơ sở yếu, kém tạo được chuyển

biển mạnh mẽ, vững chắc, đồng đều, bảo đảm cho mọi chủ trương thông suốt từ tỉnh đến cơ sở”. Chỉ thị đề cập những việc cần chỉ đạo làm tốt là:

- Phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa quan trọng, mục đích yêu cầu của việc tăng cường xây dựng cơ sở, có quyết tâm và biện pháp chỉ đạo cụ thể.

- Phải thông qua phong trào cách mạng của quần chúng, phong trào lao động sản xuất và tổ chức lại sản xuất mà xây dựng cơ sở, xây dựng Đảng.

- Lựa chọn, điều động từ 500 đến 600 cán bộ lãnh đạo, quản lý kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của tỉnh, huyện về công tác hẳn ở cơ sở trong vài bốn năm, thuộc biên chế quản lý của huyện.

- Nắm chắc tình hình từng cơ sở. Xây dựng và phát huy tốt tác dụng của cụm kinh tế kỹ thuật đối với cơ sở yếu.

Ngày 12 tháng 11

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG
TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI**

Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Trong ba năm từ 1978 đến năm 1980 cần làm tốt các công tác cụ thể sau đây:

- Tiếp tục hoàn thành biên soạn cuốn “Sự kiện lịch sử Đảng bộ Hà Nam Ninh giai đoạn 1954 - 1975”; biên soạn một số hồi ký cách mạng thời kỳ 1946 - 1954 và tiểu sử một số đảng viên tiêu biểu; chuẩn bị biên soạn “Tóm tắt lịch sử 50 năm hoạt động của Đảng bộ”; các huyện và một số đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc viết sơ thảo lịch sử Đảng bộ thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ và sưu tầm nghiên cứu tư liệu chuẩn bị viết thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Các đảng bộ xã tiến hành sưu tầm viết lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân địa phương.

- Kiện toàn tổ chức nghiên cứu lịch sử Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

- Các đảng đoàn cần bố trí cán bộ hình thành tổ chức xúc tiến việc

ngiên cứu biên soạn lịch sử tổ chức mình.

- Sưu tầm nghiên cứu lịch sử các phong trào yêu nước trước khi có Đảng lãnh đạo, đồng thời đi sâu vào một số chuyên đề cần thiết, có ý nghĩa với địa phương và cả nước.

- Cần chú ý chuẩn bị nội dung cho nhà bảo tàng cách mạng tỉnh; hướng dẫn giúp đỡ các huyện xây dựng nhà bảo tàng hoặc nhà trưng bày truyền thống.

- Thường xuyên thực hiện việc giáo dục truyền thống gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngày 15 tháng 11

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 3

Hội nghị đánh giá: Thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 19, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã không ngừng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đảm bảo nông nghiệp có bước phát triển mới và giành được thắng lợi trên nhiều mặt.

Để tập trung cao độ lực lượng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, Tỉnh ủy quyết định: “Dấy lên cao trào lao động sản xuất, phấn đấu làm cho nông nghiệp có bước phát triển toàn diện, nhằm đạt 4 mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần I.

Hội nghị chỉ ra những chủ trương và biện pháp lớn là: Hoàn thành công tác điều tra, phân vùng quy hoạch nông - lâm - ngư nghiệp và quản lý chặt chẽ các loại đất đai. Thâm canh cao trên toàn bộ diện tích và đẩy mạnh tăng vụ. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu thâm canh, tăng vụ và từng bước mở rộng cơ giới hoá nông nghiệp; đẩy mạnh việc tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý chặt chẽ, củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp. Phát triển công nghiệp, gắn công nghiệp với nông nghiệp. Chú trọng công tác tài chính, tín dụng, thương nghiệp, giá cả

phục vụ nông nghiệp. Tăng cường công tác tư tưởng văn hoá và đào tạo cán bộ. Xây dựng huyện và tổ chức sản xuất trên địa bàn huyện.

Ngày 5 tháng 12

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC
NĂM 1977 VÀ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH HÀ NAM NINH ĐỢT 3**

Trên cơ sở định hướng tổng kết công tác năm 1977, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhấn mạnh các nội dung trong chiến dịch Hà Nam Ninh đợt 3 như sau:

- Trong nông nghiệp: Đẩy mạnh 3 phong trào và một cuộc vận động (phong trào làm thủy lợi, giao thông, xây dựng đồng ruộng; phong trào làm phân bón, cải tạo đất; phong trào thâm canh tăng vụ mở rộng diện tích và cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý hợp tác xã, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nông nghiệp).

- Trong công nghiệp: Đẩy mạnh 4 phong trào và một cuộc vận động (phong trào năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều; phong trào phục vụ sản xuất nông nghiệp; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; phong trào sản xuất rau, màu; cuộc vận động củng cố tổ chức, cải tiến quản lý, thực hiện điều lệ quản lý xí nghiệp).

- Tăng cường an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

Ngày 6 tháng 12

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ TẬP TRUNG
CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT RAU MÀU, LƯƠNG THỰC**

Để góp phần cùng cả nước chăm lo giải quyết rau màu, lương thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 13-CT/TU phát động sâu rộng, thường

xuyên phong trào trồng rau màu, lương thực, động viên mọi lực lượng, khai thác mọi khả năng sản xuất thật nhiều rau màu, lương thực và yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Khai phá hết ruộng đất hoang hoá, mở rộng xen canh, gối vụ, tăng vụ, tăng vòng quay ruộng đất canh tác, tận dụng ruộng đất đến mức cao nhất để cấy lúa, trồng màu.

- Các cơ quan, công, nông, lâm trường, xí nghiệp, trường học, cửa hàng, bệnh viện, các lực lượng vũ trang, hợp tác xã thủ công nghiệp, nhân dân thành phố cũng phải cấy lúa, trồng màu trên những diện tích đất tận dụng, phấn đấu đến năm 1978 đơn vị đạt thấp nhất cũng được bình quân 5 kg lương thực/tháng/người trở lên.

- Các đoàn thể nhân dân phải có kế hoạch phát động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào sản xuất rau màu, lương thực; có chỉ tiêu hợp lý cho mỗi người.

Ngày 12 tháng 12

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ THI HÀNH
THÔNG TRI 22 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG**

Để thực hiện nghiêm chỉnh Thông tri số 22-TT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng phải tăng cường chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đảng viên về mọi mặt và củng cố các tổ chức cơ sở của Đảng; đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 192 của Ban Bí thư.

Nghị quyết xác định: Việc thực hiện Thông tri 22 là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Theo tinh thần đó, việc nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng là vấn đề cơ bản, thường xuyên, lâu dài; việc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là vấn đề cần tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm tính thời gian mà Thông tri

22 quy định, tạo điều kiện để có thể tiến hành phát thẻ đảng viên. Vì vậy, các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt tinh thần Thông tri 22, hiểu sâu sắc, nắm chắc hơn nữa Chỉ thị 192, Nghị quyết 228 và Nghị quyết của Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện, gắn chặt với các phong trào lao động sản xuất, tiết kiệm, tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý trong nông nghiệp, công nghiệp với việc tổng kết công tác năm 1977 và phấn đấu thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978. Phải rất coi trọng chỉ đạo ở tất cả các tổ chức cơ sở của Đảng, nhất là những cơ sở yếu kém. Kiện toàn các ban tổ chức, kiểm tra, tuyên huấn huyện, thành để giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra giúp đỡ tổ chức cơ sở thực hiện.

Ngày 21 tháng 12

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN
CHỈ THỊ SỐ 20 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 228 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định: Những kết quả đạt được chưa cơ bản, so với yêu cầu còn nhiều mặt bị hạn chế, nhất là chưa tạo được chuyển biến trong quản lý theo chế độ chính sách, theo kế hoạch trong quản lý kinh tế và quản lý xã hội; chưa tìm ra những sơ hở có hệ thống trong quản lý để chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Công tác thanh tra, kiểm kê, kiểm soát chưa được thường xuyên. Tệ lấy cắp tài sản Nhà nước, hối lộ, làm việc trái phép và những biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan Nhà nước, trong hợp tác xã và ngoài xã hội có chiều hướng tăng, có nơi có mặt nghiêm trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mở đợt chỉ đạo tập trung đến hết năm 1978, vận động tổ chức quần chúng tiếp tục thực hiện Nghị quyết 228 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ những yêu cầu, phương châm, nội dung, phương pháp tiến hành:

- Phải chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý kinh tế, coi trọng cả 2 khu vực quốc doanh và tập thể. Nhưng trọng tâm là kinh tế quốc doanh.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý lao động xã hội, tập trung vào giải quyết việc làm cho những người chưa có việc làm, cưỡng bức những người có sức lao động mà lười biếng, ngồi không ăn bám, làm việc trái phép.

- Tập trung sắp xếp lại thị trường, cấp đăng ký kinh doanh cho những người được phép, số còn lại phải kiên quyết chuyển sang sản xuất.

- Phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các ngành, các xí nghiệp, ở thành phố, thị trấn và nông thôn, đồng thời nâng cao chất lượng thiết thực của phong trào.

Ngày 22 tháng 12

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

Sau khi đánh giá tình hình công tác văn hóa, văn nghệ và thông tin, Nghị quyết số 11-NQ/TU xác định phương hướng công tác văn hóa, văn nghệ thông tin trong thời gian tới là:

- Phục vụ đắc lực cho cuộc tiến công quyết liệt trên mặt trận sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp văn hóa, văn nghệ và thông tin có kế hoạch.

- Với phương châm phục vụ chính trị là chủ yếu, đưa mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin về cơ sở sản xuất, đi vào mũi nhọn của cuộc sống.

Để thực hiện phương hướng trên, cần tiến hành những công tác lớn là: Đẩy mạnh phong trào văn hóa quần chúng; hết sức coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng hạt nhân cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thông tin quần chúng; coi trọng và đầu tư thích đáng để xây dựng một nền nghệ thuật dân

tộc xã hội chủ nghĩa phong phú đậm đà sắc thái địa phương; chú trọng khâu then chốt nhất trong hoạt động văn nghệ hiện nay là sáng tạo; đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu lý luận phê bình văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng ấn loát và xuất bản địa phương; phát triển sự nghiệp chiếu bóng; làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy truyền thống địa phương; xây dựng các hệ thống trung tâm văn hóa ở tỉnh và cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin cổ động.

Ngày 25 tháng 12

TỈNH ĐOÀN TỔ CHỨC TUẦN LỄ

“THANH NIÊN ĐỒNG KHỞI RA QUÂN XÂY DỰNG NẾP SỐNG MỚI”

Tuần lễ hướng các hoạt động vào việc giáo dục, xây dựng cái đẹp trong lao động và trong sinh hoạt của thanh niên, trên cơ sở đó đưa phong trào đi vào nền nếp thường xuyên với các điểm xây và chống là:

1- Xây:

- Thói quen ăn ở vệ sinh, gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm.
- May mặc quần áo giản dị, kiểu cách trang nhã hợp với khổ người, hợp vệ sinh và lao động, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.
- Nói năng lễ độ, dịu dàng; đối xử chân thành, lịch thiệp, bình đẳng, kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
- Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông và các quy chế, trật tự vệ sinh nơi công cộng.

2- Chống:

- Thói quen sinh hoạt lề mề, luộm thuộm, nghiện ngập rượu, chè, thuốc lá.
- May mặc quần áo lối lãng, để đầu tóc, râu ria bù xù.
- Nói năng thô tục, lai căng, gắt gỏng, trịch thượng, cửa quyền.
- Tự do tùy tiện, xác xược, ngông nghênh, càn quấy, gây gổ ồn ào nơi công cộng, trêu ghẹo phụ nữ, bắt nạt trẻ em.

NĂM 1978

Ngày 7 tháng 1

TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy nhận định tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đối với tôn giáo. Nghị quyết đề cập nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể, những chủ trương công tác cụ thể đối với tôn giáo, trong đó có lãnh đạo và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Nghị quyết nêu rõ: Phải làm cho cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thông suốt và nhất trí về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo; về nhận định tình hình các tôn giáo và sự chuyển biến của giáo hội Thiên chúa giáo. Cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, các ngành có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác của mình ở nơi có đồng bào Công giáo. Ban Dân vận và Mặt trận tỉnh giúp cấp ủy phối hợp sự chỉ đạo của các ngành. Cần củng cố bộ phận làm công tác tôn giáo của Ban Dân vận và Mặt trận tỉnh, tăng cường cán bộ làm công tác tôn giáo của mặt trận các huyện tập trung đồng giáo dân. Phải dành một số cán bộ có năng lực làm công tác vận động giáo dân và mở những hội nghị chuyên đề của từng ngành để tiến hành công tác ở nơi có đồng bào công giáo.

Ngày 11 tháng 1

**HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
ĐƯỜNG SẮT VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG BÚT SƠN**

Công trình đường sắt vào Nhà máy xi măng Bút Sơn là một trọng điểm xây dựng cơ bản của Nhà nước và là một trong các công trình trọng điểm của tỉnh năm 1978. Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì đoạn đắp đất nền đường từ hai đầu cầu Độ Xá đến ga Kiện Khê phải hoàn thành

trước 31-3-1978 để bàn giao cho Tổng cục Đường sắt đặt đường ray (khối lượng 77.000m³). Tỉnh ủy đã ra Công văn số 06-CV/TU, yêu cầu các huyện Kim Thanh, Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân thành lập công trường, có 1 đồng chí cấp ủy là Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách; đồng thời huy động lực lượng tốt, chỉ đạo chặt chẽ để hoàn thành công trình đúng thời hạn quy định.

Ngày 26 tháng 1

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY

Năm 1977, toàn tỉnh trồng được hơn 24 triệu cây, đạt 110,6% kế hoạch năm. Phát huy kết quả đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 05-CT/TU phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 1978 và phát triển phong trào nhân dân, trồng cây phân tán. Nội dung cơ bản của chỉ thị bao gồm những điểm sau đây:

- Gắn liền với việc tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp và việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sản xuất đến năm 1980, các ngành, các địa phương cần bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch trồng cây trong quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa.

- Tận dụng khả năng đất đai theo đặc điểm cụ thể từng vùng trong tỉnh, tận dụng khai thác tối nhất nguồn lao động và đất đai để phát triển mạnh mẽ phong trào trồng cây với các hình thức quốc doanh, tập thể và nhân dân.

- Phân công rõ và tổ chức phối hợp chặt chẽ nhằm huy động sức mạnh của các ngành, các cấp và lực lượng to lớn của quần chúng, đẩy mạnh phong trào trồng cây đạt sự chuyển biến mới, có chất lượng cao.

Thực hiện chỉ thị của tỉnh, đến ngày 10-4-1978 toàn tỉnh đã trồng đạt 75% kế hoạch trồng cây vụ xuân và 50,3% kế hoạch trồng cây cả năm. Trong đó huyện Duy Tiên trồng được 698.374 cây, đạt 43,6% kế hoạch năm; huyện Kim Thanh trồng được 1.162.375 cây, đạt 61,70% kế hoạch năm; huyện Lý Nhân trồng được 915.370 cây, đạt 57,4% kế hoạch năm; huyện Bình Lục trồng được 835.600 cây, đạt 61% kế hoạch năm... Nhiều

hợp tác xã nông nghiệp có phong trào trồng cây tốt. Hợp tác xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục) đã trồng được 43.000 cây; hợp tác xã Chính Lý (huyện Lý Nhân) đã đạt 100% kế hoạch trồng cây vụ xuân; hợp tác xã Thanh Phong (huyện Kim Thanh) đạt 181% kế hoạch trồng cây vụ xuân.

Ngày 14 tháng 2

**HỢP NHẤT 2 ĐẢNG BỘ NHÂN TIẾN VÀ NHÂN THẮNG
THÀNH ĐẢNG BỘ XÃ TIẾN THẮNG (HUYỆN LÝ NHÂN)**

Ngày 14-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết nghị 286-QN/TU chuẩn y việc hợp nhất Đảng bộ 2 xã Nhân Thắng và Nhân Tiến (huyện Lý Nhân) thành Đảng bộ xã Tiến Thắng, giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân ra Quyết định hợp nhất và chỉ định Ban Đảng ủy xã mới (trong khi chưa tiến hành Đại hội Đảng bộ bầu cử Đảng ủy) để lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng bộ xã mới.

Ngày 2 tháng 3

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ TỔNG KẾT
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ NHÂN TỐ MỚI**

Ngày 2-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU, nêu rõ yêu cầu, phạm vi và nội dung, phương pháp tổ chức tổng kết những điển hình tiên tiến và nhân tố mới của địa phương. Để chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm triển khai việc tổng kết đạt yêu cầu tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông tri số 09-TT/TU và phân công một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh theo dõi hướng dẫn chỉ đạo các ngành thuộc 7 khối: Nông nghiệp, công nghiệp và thủ công nghiệp; giao thông vận tải và xây dựng cơ bản, tài chính - thương nghiệp; tuyên huấn và khoa giáo; nội chính, dân, đảng. Đồng thời, với việc phân công theo dõi tổng kết,

Ban Thường vụ đã ra Quyết nghị 294-QN/TU chỉ định 16 đồng chí vào bộ phận tổng kết, có nhiệm vụ giúp Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành tổng kết những điển hình tiên tiến và nhân tố mới của tỉnh.

Ngày 3 tháng 3

UBND TỈNH RA QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN CHIA ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN HÀ NAM

Ngày 3-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 171-QĐ/TC phân chia địa giới hành chính thị trấn Hà Nam thành 5 đường phố: Lương Khánh Thiện, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và giao cho UBND huyện Kim Thanh bàn bạc thống nhất với Ban Tổ chức, UBND tỉnh bố trí số lượng cán bộ chuyên trách và nửa chuyên trách ở mỗi đường phố.

Ngày 8 tháng 3

HỘI NGHỊ BÀN VỀ XÂY DỰNG ĐIỆN LƯỚI CHO ĐIỂM CƠ KHÍ NHỎ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Hội nghị đã kết luận một số vấn đề:

- Xây dựng hoàn chỉnh một bước điện lưới cho các vùng cơ giới hóa đã được Nhà nước phê duyệt trong đó có khu B huyện Bình Lục.
- Chú trọng trang bị điện cho vùng lúa, cơ sở chăn nuôi lợn, cơ khí nhỏ và chế biến màu thuộc điểm trung tâm của cụm kinh tế kỹ thuật.
- Vốn xây dựng do hợp tác xã nông nghiệp đài thọ, Nhà nước chỉ cấp vật tư, thiết bị để xây dựng công trình sản xuất.
- Điểm được xây dựng trước là các điểm đã có thủ tục và đã có thiết bị dùng điện để phát huy ngay được tác dụng phục vụ sản xuất của mỗi công trình.

- Trong năm 1978 có 16 huyện có các điểm được xây dựng. Trong đó huyện Kim Thanh có 4 xã: Đại Cương, Thanh Hà, Châu Sơn, Phù Vân; huyện Bình Lục có 4 xã: Tiêu Động, An Nội, Hưng Công và Mỹ Thành; huyện Duy Tiên có 4 xã: Yên Bắc, Duy Hải, Châu Giang, Tiên Nội; huyện Lý Nhân có 4 xã: Nhân Bình, Nhân Mỹ, Văn Lý và Đông Lý.

Từ 14 tháng 3 đến 4 tháng 4

HỘI NGHỊ THẢO LUẬN DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI

Chấp hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 4-2-1978 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, từ ngày 14 đến 18-3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, bổ sung dự thảo hiến pháp mới. Ngày 4-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về việc phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tích cực tham gia thảo luận dự thảo hiến pháp mới.

Ngày 25 tháng 3

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BỘ PHẬN LÀM THẺ ĐẢNG

Ngày 25-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết định 315-QĐ/TU về thành lập bộ phận làm thẻ đảng viên. Quyết định ghi rõ “Bộ phận làm thẻ đảng viên có 30 cán bộ thuộc biên chế Ban Tổ chức Tỉnh ủy; có trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ theo hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị của Tỉnh ủy”.

Ngày 27 tháng 3

HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN LÝ NHÂN

Ngày 27-3, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đã có Quyết định số 51-QĐ/BT phê chuẩn việc hợp nhất một số xã trong tỉnh. Theo Quyết định, ở huyện Lý Nhân hợp nhất xã Nhân Phú và Nhân Phúc thành một xã lấy tên

là xã Phú Phúc; hợp nhất xã Bảo Lý và Chung Lý thành một xã lấy tên là xã Bắc Lý.

Ngày 14 tháng 4

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ THÀNH LẬP
CÁC TỔ MẶT TRẬN THEO ĐỊA BÀN DÂN CƯ**

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 14-4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục đích thành lập các tổ mặt trận theo địa bàn dân cư là: “Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng; giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, ý thức làm chủ tập thể; xây dựng tình nghĩa xóm làng, đường phố giữa các gia đình; làm cho mọi người đoàn kết, giúp nhau làm việc tốt, tránh việc xấu; gắn bó chặt chẽ gia đình với hợp tác xã, thực hiện “Việc nhà tốt, việc hợp tác xã cũng tốt”.

Về mặt tổ chức, Chỉ thị nêu rõ:

Tập hợp các chủ hộ và những người chưa tham gia các đoàn thể theo địa bàn dân cư, từ 10 - 15 hộ thành lập 1 tổ, có tổ trưởng, tổ phó. Mỗi tháng tổ sinh hoạt 1 lần, các tổ do ủy ban mặt trận xã phụ trách và có chi bộ đảng trực tiếp lãnh đạo.

Ngày 21 tháng 4

**TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG,
CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG**

Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đánh giá tình hình xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng địa phương trong năm 1977; đồng thời xác định: Để thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, xây dựng nền quốc phòng trong tỉnh vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IV

của Đảng, cần thực hiện:

- Kết hợp xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa với củng cố, tích lũy tiềm lực, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh về mọi mặt làm nòng cốt cho chiến tranh nhân dân ở địa phương. Ra sức xây dựng các huyện thành đơn vị quốc phòng mạnh, thành pháo đài chiến đấu, có cơ sở chiến tranh nhân dân vững chắc.

- Nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hiệp đồng lực lượng, cùng với công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời bọn phản cách mạng, gây rối, bảo vệ đời sống hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tài sản Nhà nước và tập thể.

Nghị quyết khẳng định: Xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng là một nội dung trọng yếu trong nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của các cấp, các ngành trong tỉnh. Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ về mọi mặt, đảm bảo cho lực lượng vũ trang và nền quốc phòng địa phương phát triển mạnh mẽ, đúng hướng, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngày 10 tháng 5

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ PHÁT HUY THẮNG LỢI THU ĐỔI TIỀN, TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Để nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, tạo nên một bước chuyển biến mới về tổ chức quản lý, nhất là quản lý kinh tế làm cho năm 1978 thực sự là năm tổ chức quản lý và cán bộ, Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt các việc sau đây:

- Trên cơ sở tiếp tục giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, ý nghĩa và lợi ích của việc thu đổi tiền, động viên mọi người thực hiện nghiêm chỉnh quy định về quản lý và sử dụng tiền mặt, đẩy mạnh sản xuất, góp phần bảo vệ và nâng cao giá trị đồng tiền của nước ta.

- Thành lập Hội đồng kiểm tra, kiểm soát để nắm chắc lại toàn bộ tình hình các loại kho, quỹ, tiền hàng mà mình có trách nhiệm quản lý.

- Nắm chắc tình hình nội bộ, phẩm chất cán bộ đảng; xử lý những đảng viên vi phạm theo tinh thần Thông tri 22-TT/TW và Nghị quyết 228, nhằm đảm bảo cho các cơ quan Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch.

- Lập kế hoạch, tăng cường tổ chức quản lý kinh tế, bổ sung hoàn chỉnh các chế độ quản lý đi vào thực hiện có nền nếp.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý kinh tế, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của quần chúng, thi đua sản xuất và tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1978.

Ngày 6 tháng 6

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “THU CHIÊM, LÀM MÙA, TRIỂN KHAI VỤ THU ĐÔNG”

Mục tiêu của chiến dịch này là: Phấn đấu với mức cao nhất để hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ nông nghiệp đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ IV. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển sản xuất vật liệu xây dựng và tổ chức lực lượng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tốc độ thi công, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1978.

Chiến dịch này bảo đảm cho sự toàn thắng của 3 năm thực hiện chiến dịch Hà Nam Ninh, là sự kết thúc của một chiến dịch lao động sản xuất và xây dựng trong toàn tỉnh, mở ra triển vọng cho việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 của địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến dịch, cần triển khai thật tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tiến hành thu hoạch nhanh, gọn, tốt lúa, màu vụ chiêm xuân.
- Khẩn trương tiến hành tốt vụ mùa năm 1978.

- Tích cực triển khai làm mạnh vụ hè thu, vụ đông năm 1978.
- Nhanh chóng bổ sung đàn lợn, khắc phục kịp thời tình trạng trống chuồng.

Ngày 20 tháng 6

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH ĐÀO TẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP

Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu phấn đấu:

- Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 1985 - 1990, mỗi hợp tác xã nông nghiệp có: 4 cán bộ đại học hoặc cao đẳng nông nghiệp, 29 cán bộ trung học kỹ thuật nghiệp vụ, 95 nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật, đồng thời gắn với bồi dưỡng kiến thức quản lý theo chương trình trung học hoặc cao đẳng rút gọn không bằng cấp; đến năm 1985 tất cả các đội trưởng, đội phó đều được bồi dưỡng kiến thức quản lý chương trình trung học rút gọn không bằng cấp và 50% cán bộ trung học, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ kinh tế, công nhân kỹ thuật được bồi dưỡng thêm những kiến thức mới.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng theo mục tiêu giáo dục toàn diện. Ngoài những vấn đề đã quy định theo chương trình đào tạo của từng loại cán bộ cần chú ý cả chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề.

Để đạt 2 mục tiêu trên, cần thực hiện các biện pháp sau:

- Cải tiến việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật.

- Củng cố hệ thống trường lớp đào tạo, bồi dưỡng (trường đại học tại chức; trường cao đẳng nông - lâm nghiệp, trường bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp; trường trung học nông nghiệp I; trường nghiệp vụ kinh tế; hệ thống trường dạy nghề nông nghiệp huyện; hệ thống trường công nhân kỹ thuật; hệ thống trường, lớp bổ túc văn hóa).

- Tăng cường điều kiện đảm bảo mục tiêu của công tác đào tạo, bồi

dưỡng: bộ máy quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải tiến công tác tuyển sinh.

- Chế độ chính sách với cán bộ, xã viên đi học và thù lao cho cán bộ quản lý, cán bộ khoa học.

Ngày 12 tháng 7

CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG 3 CÔNG TRÌNH VỆ SINH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh về xây hố xí 2 ngàn ở nông thôn, cải tạo hố xí bán tự hoại và tự hoại ở thành phố, thị trấn, UBND tỉnh quyết định dành 4.500 tấn xi măng (đã cấp 2.620 tấn) cho việc xây dựng nhà xí. UBND tỉnh xác định trong năm 1978 tập trung xây dựng dứt điểm công trình vệ sinh, sang năm 1979 tập trung xây dựng giếng nước để giải quyết nước sạch cho sinh hoạt.

Đến tháng 7 huyện Bình Lục có 10 xã, huyện Kim Thanh có 10 xã, huyện Duy Tiên có 15 xã, đã cơ bản hoàn thành xây dựng công trình vệ sinh. Một số huyện có phong trào mạnh về xây nhà xí như: huyện Kim Thanh xây được 7.000 cái, huyện Lý Nhân xây được 1.070 cái. Nhiều xã đã sử dụng 30% nhân lực dành cho xây dựng cơ bản để xây dựng công trình vệ sinh. Huyện Kim Thanh đã tổ chức công trường đổ nắp hố xí để bán cho nhân dân. Chỉ tính từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1978 số công trình vệ sinh được xây dựng bằng 10 năm trước đây.

Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được tăng cường. Tiêm chủng các loại vắc xin phòng chống bệnh đạt được tỷ lệ cao (uống vắc xin phòng bại liệt đạt 95%; tiêm vắc xin phòng tả, thương hàn đạt 85%, phòng bệnh ho gà đạt 90%, phòng bệnh sởi đạt 90%). Tất cả các ổ dịch cũ đều được kiểm tra lại. Dịch hạch lần đầu tiên xâm nhập và phát triển ở một số nơi trong tỉnh đã được bao vây dập tắt nhanh chóng, so với các tỉnh tỷ lệ mắc và tử vong rất thấp (55 người mắc, chết 5 người). Huyện Duy Tiên đã có những biện pháp cụ thể sớm dập tắt được dịch hạch và không để lây sang người.

Ngày 21 tháng 7

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC
AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ XÃ HỘI**

Ngày 21-7, Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung:

- Tiến hành khẩn cấp một đợt khảo sát, điều tra tình hình về địch, về ta, đánh giá rõ tính chất hoạt động của từng loại, từng tên phản cách mạng, từng phần tử tội phạm đã bị chính quyền trấn áp hoặc chưa bị trấn áp.

- Tăng cường củng cố vùng xung yếu một cách toàn diện trên cơ sở tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng ở vùng này, phải tiến hành tốt việc rà soát phát hiện đánh giá hết các loại phản cách mạng để xử lý và đấu tranh kiên quyết với chúng.

- Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cả 3 khu vực nông thôn, thành phố và cơ quan xí nghiệp. Cần nhanh chóng xây dựng tổ an ninh nhân dân, nhằm thu hút quần chúng vào tổ chức, có quản lý, giáo dục, sinh hoạt chặt chẽ.

- Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ lực lượng vũ trang, chuẩn bị căn cứ địa về mọi mặt; làm tốt việc thẩm tra chính trị nội bộ, tăng cường quản lý cán bộ nhân viên, chiến sỹ, khắc phục những sơ hở trong công tác bảo vệ.

- Tăng cường bảo vệ kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

- Tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân, các lực lượng bảo vệ.

Ngày 27 tháng 7

**ĐỘNG VIÊN MỘT SỐ CÁN BỘ, HẠ SỸ QUAN ĐÃ CHUYỂN NGÀNH,
PHỤC VIÊN TRỞ LẠI QUÂN ĐỘI**

Tháng 6 năm 1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có điện cho các

huyện, lãnh đạo tốt việc điều động một số hạ sỹ quan phục viên về cơ sở trở lại quân đội để đào tạo cán bộ. Ngày 22-7-1978 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Thông tri số 19-TT/TU nêu rõ: “Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, việc xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng cho yêu cầu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu đòi hỏi rất khẩn trương và ngày càng lớn. Tỉnh tiếp tục động viên một số cán bộ, hạ sỹ quan đã chuyển ngành, phục viên còn đủ điều kiện trở lại quân đội để xây dựng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”. Thông tri yêu cầu các cấp, các ngành phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho số cán bộ, hạ sỹ quan đã chuyển ngành, phục viên nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ sẵn sàng trở lại quân đội; đồng thời, nắm lại số cán bộ, hạ sỹ quan, chiến sỹ thuộc địa phương quản lý để bảo đảm cử người nào đi người ấy và vẫn bảo đảm nhiệm vụ ở địa phương.

Ngày 12 tháng 8

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG SỰ
LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC TRƯỜNG ĐẢNG**

Trong 2 năm (1976 - 1977), trường Đảng tỉnh với 2 hệ tập trung và tại chức đã mở được 23 lớp cho hơn 4.600 học viên theo chương trình sơ cấp và trung cấp, năm 1978 đã mở lớp trung cấp ngắn hạn tập trung cho cán bộ chủ chốt cấp xã. Các trường Đảng tỉnh, huyện, thành phố đã góp phần vào công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thì công tác giáo dục kỷ luật chính trị của các trường còn có những khó khăn và nhược điểm. Ngày 12-8-1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị 24-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các trường Đảng tỉnh, huyện, thành phố”. Chỉ thị xác định nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của các loại trường cụ thể như sau:

- Trường Đảng tỉnh bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh theo chương trình trung cấp qua hai hệ đào tạo và bồi dưỡng với 2 hình thức tại trường và tại chức.

- Trường Đảng huyện, có nhiệm vụ giúp huyện ủy, thành ủy đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở xã, hợp tác xã và cán bộ ngành xung quanh huyện, thành phố theo chương trình lý luận chính trị sơ cấp với hình thức tập trung và tại chức.

Chỉ thị còn xác định việc xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất và trách nhiệm các cấp ủy đảng, để tăng cường hoạt động của các trường đảng.

Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8

**TỈNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ IV)**

Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 năm 1978, Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa IV) và nhất trí với Trung ương về nhận định tình hình, xác định nhiệm vụ chung và 4 nhiệm vụ của cả nước; nhất trí với Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là đẩy mạnh sản xuất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tích cực chi viện cho các tỉnh phía trước. Hội nghị nhận thức rằng Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa IV) rất toàn diện, rất đúng lúc, kịp thời và nêu ra một số đề nghị về kiện toàn tổ chức, cải tiến chế độ làm việc ở địa phương.

Ngày 23 đến 25 tháng 9

BTV TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA, LŨ

Đêm ngày 21 và ngày 22-9, mưa rất lớn đã gây úng, lụt ở nhiều địa phương trong tỉnh, làm thiệt hại đến lúa, màu và tài sản nhân dân. Toàn tỉnh bị ngập hàng ngàn nóc nhà và trên 50% diện tích gieo cấy bị úng. Nhiều huyện bị thiệt hại nặng trong đó có huyện Kim Thanh, Duy Tiên.



Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm xưởng dệt thảm dây xuất khẩu của hợp tác xã Châu Giang (Duy Tiên) (28-2-1978).

Để khắc phục hậu quả do mưa úng, nhanh chóng khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, Ngày 23-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 130-CV/TU xác định nhiệm vụ chính trị của các chi bộ đảng lúc này là đẩy mạnh sản xuất, khắc phục hậu quả của úng lũ, lãnh đạo quần chúng bình tĩnh, vững vàng, đoàn kết cùng nhau khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do úng, lụt gây ra.

Ngày 25-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp ra Nghị quyết số 17-NQ/TU "Tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ...". Nghị quyết nhấn mạnh: "Nhanh chóng cứu và hạn chế thiệt hại người và của ở vùng lũ, lụt, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về lúa ở vùng bị úng. Tổ chức động viên đảng viên và quần chúng ở vùng không bị lũ, lụt ra sức chăm sóc lúa, màu, phát động phong trào đoàn kết, hỗ trợ mọi mặt cho vùng lũ, úng". Cụ thể cần tập trung chỉ đạo làm tốt những việc về sản xuất, về đời sống, phát huy trách nhiệm các lực lượng vũ trang gắn với thực hiện các nhiệm vụ nói trên, giữ vững hoạt động của hợp tác xã, chăm lo tu sửa trường học, các bệnh xá, nhà hộ sinh. Trong tổ chức chỉ đạo thực hiện phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được trách nhiệm, có quyết tâm khắc phục, chống bị quan tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng phân công một số đồng chí ủy viên phụ trách các địa phương để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Ngày 4 tháng 10

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ một số nhiệm vụ cơ bản cần thực hiện là:

- Đẩy mạnh công tác bổ túc văn hóa cho cán bộ, đảng viên và thanh niên ưu tú. Phấn đấu đến năm 1980: 80% nhân dân lao động trong độ tuổi phổ cập cấp I; 80% cán bộ chủ chốt cơ sở phổ cập cấp II; một phần cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh có trình độ văn hóa cấp III và triệt để hoàn thành xóa mù chữ ở những nơi còn người mù chữ.

- Phát triển mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Phấn đấu đến năm học 1980 - 1981 thu nhận 80% các cháu trong độ tuổi vào nhà trẻ và lớp mẫu giáo. Huy động 100% các cháu 6 - 7 tuổi đi học vỡ lòng và tất cả trẻ em trong độ tuổi học cấp I đến lớp. Phát triển mạnh cấp II; tất cả thanh, thiếu niên được học đầy đủ ở trường phổ thông cơ sở và từng bước tiến tới bậc phổ thông trung học. Phát triển cấp III phổ thông một cách vững chắc bằng nhiều hình thức. Thành lập mỗi huyện một trường học sinh năng khiếu từ lớp 4 đến lớp 7.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục chính trị, đạo đức và kiến thức văn hóa. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả giáo dục.

- Tiếp tục củng cố và mở rộng hệ thống trường sư phạm, trường cô nuôi dạy trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm 1980 - 1981 có ít nhất 60% giáo viên cấp I đạt trình độ trung học hoàn chỉnh, 45% giáo viên cấp II đạt trình độ cao đẳng sư phạm, 86% giáo viên cấp III học xong đại học năm thứ 4, hầu hết cô nuôi dạy trẻ được bồi dưỡng từ 1 đến 3 tháng.

Ngày 12 tháng 12

TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TRẦN HƯNG ĐẠO 1979 - 1980

Trước tình hình nhiệm vụ mới của cả nước, để phát huy thắng lợi chiến dịch Hà Nam Ninh (1976 - 1978), kế tục truyền thống vẻ vang của địa phương nhằm gắn bó chặt chẽ kinh tế với quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết số 18-NQ/TU phát động chiến dịch Trần Hưng Đạo 1979 - 1980.

Nghị quyết xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu:

- Đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, tập trung sức sản xuất lương thực thực phẩm, nhất là lương thực.

- Tổ chức tốt và cải thiện một bước đời sống vật chất, văn hóa của

nhân dân trong tỉnh, cải tiến phương thức phục vụ đảm bảo nhu cầu về ăn mặc, ở, học tập đi lại thuận tiện cho nhân dân.

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và luôn luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu trên cần làm tốt các khâu công tác sau đây:

- Tăng cường cải tiến công tác tổ chức, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trước mắt tập trung thực hiện tốt cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý từ cơ sở, gắn với xây dựng và kiện toàn cấp huyện.

- Phát động mạnh mẽ phong trào cách mạng trong quần chúng, trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ chính trị và giải quyết đúng đắn công tác tư tưởng và tổ chức, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

NĂM 1979

Từ ngày 4 đến 20 tháng 01

**TỔ CHỨC QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 CỦA
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IV)**

Ngày 4 đến 5-01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe thông báo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thảo luận dự thảo báo cáo về tình hình nhiệm vụ kinh tế năm 1979 của tỉnh và kế hoạch tổ chức triển khai Nghị quyết.

Từ ngày 9 đến 13-01, Hội nghị lần thứ 8 của Tỉnh ủy (mở rộng) đã nghe đồng chí Tạ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ⁽¹⁾ truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5; nghe đồng chí Phan Điền, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình kinh tế địa phương và nhiệm vụ kinh tế năm 1979. Các đại biểu đã thảo luận đánh giá tình hình và xác định nhiệm vụ kinh tế năm 1979, bàn kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, nghiên cứu Chỉ thị số 55 và kế hoạch của tỉnh về triển khai thực hiện.

Từ ngày 16 đến 19-01, Tỉnh ủy mở hội nghị cán bộ chủ chốt các xã toàn tỉnh để tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 5 và Nghị quyết của Tỉnh ủy. Hội nghị nghe 2 báo cáo của hợp tác xã tiên tiến về việc tổ chức lại sản xuất, thực hiện phương hướng thâm canh (hợp tác xã Mỹ Thọ, Bình Lục) và hợp tác xã tiên tiến về đưa vụ đông lên thành vụ chính (hợp tác xã Đạo Lý, Lý Nhân).

Ngày 9 đến 13 tháng 01

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ NĂM 1979

Hội nghị lần thứ 8 của Tỉnh ủy (mở rộng) đánh giá: Năm 1978, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nhất trí và quyết tâm thực hiện Nghị quyết của

(1). Trực tiếp về làm Bí thư Huyện ủy huyện Nam Ninh (huyện thí điểm của Trung ương và của tỉnh về mô hình cơ giới hóa)

Đảng, phát huy tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, hạn chế được thiệt hại vì lũ, lụt, bước đầu phát huy được tiềm lực của địa phương, tạo thế vươn lên, xuất hiện nhiều nhân tố mới và khả năng mới.

Sau 3 năm thực hiện chiến dịch Hà Nam Ninh, tình hình kinh tế và các hoạt động trong tỉnh đang có bước phát triển: Tổng sản phẩm xã hội bình quân 3 năm (1976 - 1978) tăng 17,7% so với 3 năm trước (1973 - 1975). Thu nhập quốc dân tăng 8,8%; giá trị tổng sản lượng công nghiệp, nông nghiệp tăng 12,9% (nông nghiệp không tăng: -0,2%; công nghiệp tăng 38,7%). Sản lượng lương thực tăng 4%. Giá trị thu mua nông sản tăng 5,6%; giá trị xuất khẩu tăng 72,7%; khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng 32%; tỷ lệ hàng điều đi Trung ương so với hàng Trung ương điều về từ 44,2% lên 58,8%, tổng thu ngân sách tăng 28,3%...

Hội nghị xác định nhiệm vụ chung năm 1979 là: ổn định và bảo đảm đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt, đồng thời chuẩn bị điều kiện phát triển cho những năm sau, nhằm tạo sự chuyển biến mới về sản xuất lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, phát huy tiềm lực lao động và đất đai trong tỉnh.

Những mục tiêu phấn đấu trong năm 1979 gồm:

- Đạt 1 triệu tấn lương thực, trong đó có 77 vạn tấn đến 85 vạn tấn thóc, màu đã quy từ 15 vạn tấn đến 33 vạn tấn; đóng góp 13 vạn tấn lương thực; đạt 1 lao động canh tác 1ha, tương ứng với 2,5 đến 3 tấn lương thực.

- Đạt từ 65 vạn đến 85 vạn con lợn.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 70 triệu đồng tăng lên 80 triệu đồng, bình quân mỗi lao động làm 100 công xuất khẩu.

- Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp đạt 370 triệu đồng, trong đó ngành nghề trong nông nghiệp đạt 80 triệu đồng.

- Mỗi gia đình nông thôn làm thêm 200kg lương thực.

- Bình quân mỗi người gửi tiết kiệm 55 đồng/năm.

Tám nhiệm vụ kinh tế để thực hiện các mục tiêu trên là:

- Tập trung sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm, phát triển lâm, ngư nghiệp.

- Thực hiện đồng bộ 3 nội dung của cuộc vận động tổ chức lại sản xuất: Tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý và kiện toàn bộ máy quản lý.

- Xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng ở nông thôn; tổ chức và động viên quần chúng tham gia kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu để góp phần cùng cả nước cân bằng xuất nhập khẩu.

- Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng để phục vụ đời sống, thu hẹp sự mất cân đối giữa tiền tệ và hàng hóa.

- Đẩy mạnh các ngành công nghiệp mũi nhọn cơ khí, điện, vật liệu xây dựng, hóa chất và giao thông vận tải.

- Bảo đảm tốt các yêu cầu về tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chấn chỉnh công tác xây dựng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ngày 15 tháng 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐẢNG VIÊN TRONG THỰC HIỆN THÔNG TRI SỐ 22-TT/TW

Đến ngày 15-01, toàn tỉnh đã xử lý 77,2% số đảng viên cần phải xử lý, trong đó đã giải quyết được 63,3% số cần phải đưa ra khỏi Đảng. Huyện ủy Duy Tiên đã xử lý được 91% số đảng viên phải xử lý, số người còn phải xử lý là 37; cũng những tiêu thức như vậy ở Huyện ủy Bình Lục là 65,2% và 130, ở Huyện ủy Kim Thanh là 61% và 196, ở Huyện ủy Lý Nhân là 58,7% và 100... Các huyện đã mở 6 lớp bồi dưỡng được 730 đối tượng kết nạp Đảng và đã kết nạp được 250 đảng viên mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông tri 22-TT/TW theo từng chuyên đề: phát triển Đảng và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên; tăng cường cán bộ cơ sở; củng cố cơ sở yếu kém. Đồng thời có biện pháp cụ thể và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm mới. Trước mắt có biện pháp khắc phục hiệu quả

4 vấn đề mà kế hoạch của Tỉnh ủy đã nêu:

- Đảng viên, cán bộ tham gia lao động sản xuất.
- Phân phối lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng công bằng hợp lý.
- Chấm dứt chè chén, liên hoan.
- Phân phối nhà ở, chất đốt đúng đối tượng.

Ngày 17 tháng 2

LÃNH ĐẠO BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2 CẤP HUYỆN, XÃ VÀ CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG

Ngày 17-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện, xã và tương đương. Theo tinh thần của Chỉ thị, các huyện, thành phố, các xã và thị trấn trong toàn tỉnh sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 20-5-1979. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải nắm vững yêu cầu, mục đích của bầu cử, gắn chặt với các mặt công tác ở địa phương, thực hiện tốt một số việc sau:

- Tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ tình hình nhiệm vụ mới, kết hợp với phổ biến mục đích, ý nghĩa, thể lệ bầu cử và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp; quyền lợi, nghĩa vụ công dân...

- Xây dựng cơ cấu nhân sự Hội đồng nhân dân và UBND huyện, xã thích hợp, đảm bảo tiêu chuẩn thành phần, đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

- Các tổ chức phụ trách bầu cử phải nắm vững pháp luật, nguyên tắc, thể lệ, nội quy bầu cử. Các nhân viên phụ trách bầu cử phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình.

- Ngày bầu cử phải thực sự là ngày hội của quần chúng xây dựng chính quyền, được tổ chức trang trọng, tiết kiệm.

Ngày 24 tháng 2

**UBND TỈNH CHỈ ĐẠO VIỆC ĐÓN TIẾP ĐỒNG BÀO SƠ TÁN
VỀ QUÊ HƯƠNG VÀ THƯỜNG TRỰC SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU**

Ngày 17-2, Trung Quốc đã tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta, UBND tỉnh ra Công văn số 18 lưu ý UBND huyện, thành, các ty ngành có liên quan giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho những người tạm thời sơ tán trở về quê hương, nơi cư trú được nhanh chóng, đảm bảo an toàn, có điều kiện sinh sống, sau này yên ổn bà con trở lại xây dựng kinh tế mới vùng biên giới. Công văn cũng khẳng định trong tình hình đã có chiến tranh, phải nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó được ngay trong mọi tình huống bảo đảm tốt an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay sau khi chiến tranh xảy ra, 442 người sơ tán từ biên giới về đã được các địa phương gặp gỡ, giúp đỡ thu xếp chỗ ở và có kế hoạch quản lý chặt chẽ. Sau khi nhận lệnh chi viện cho tuyến trước, đến ngày 2-3-1979, toàn tỉnh đã bổ sung 1.200 quân cho tỉnh Lạng Sơn và 3 tiểu đoàn bộ đội, 200 công an nhân dân cho tỉnh Hoàng Liên Sơn. Mặt khác tỉnh có kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu ở địa phương và yêu cầu chung.

Ngày 1 tháng 3

**TỈNH ỦY, UBND TỈNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO
XÂY DỰNG “AO CÁ BÁC HỒ”**

Ngày 1 tháng 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị phát động Phong trào xây dựng “Ao cá Bác Hồ” do. Các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức rõ ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng của phong trào xây dựng “Ao cá Bác Hồ” tập trung lãnh đạo tạo ra không khí thi đua sôi nổi, lao động tích cực. Phấn đấu đến ngày 19-5-1980, toàn tỉnh có 100% hợp tác xã nông

nghiệp có “Ao cá Bác Hồ” với diện tích mỗi ao từ 1 ha trở lên, đủ tiêu chuẩn, năng suất bình quân 5 tấn cá/ha.

Sau hơn 2 tháng xây dựng cơ sở vật chất, đã có 64 đơn vị có “Ao cá Bác Hồ” và tổng diện tích 631.308m², tổng số cá giống đã thả là: 466.517 con. Nhiều đơn vị đã có tổ chuyên trách chăm sóc, nuôi cá ở “Ao cá Bác Hồ” như Tiên Tân, Mộc Nam (Duy Tiên). Một số huyện như huyện Duy Tiên, Kim Thanh, Bình Lục... đã có kế hoạch, biện pháp huy động, quản lý chặt chẽ đàn cá giống để thả trong “Ao cá Bác Hồ”. Các hợp tác xã Tiên Tân (Duy Tiên), Bối Cầu (Bình Lục) duy trì tốt chế độ ăn cho cá. Trong tỉnh có 17 đơn vị xây dựng “Ao cá Bác Hồ” đạt 4 tiêu chuẩn, được công nhận đạt danh hiệu “Ao cá Bác Hồ” như hợp tác xã Tiên Tân (Duy Tiên), hợp tác xã Kim Bình (Kim Thanh), hợp tác xã Bối Cầu (Bình Lục).

Nhìn chung phong trào xây dựng “Ao cá Bác Hồ” trong tỉnh phát triển mạnh tạo bước đi vững chắc, bảo đảm cân đối về nội dung và hình thức, kinh tế và chính trị. Phong trào đã đi vào chiều sâu với nội dung thiết thực. Tiêu biểu cho phong trào là các huyện Duy Tiên, Bình Lục.

Ngày 15 tháng 3

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN DỊCH VẬN TẢI**

Ngày 15-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 697-QĐ/TU thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch vận tải gồm 9 đồng chí, do đồng chí Trịnh Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo chiến dịch vận tải của tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, điều hành vận tải, tiếp nhận và chuyển hàng hóa của Trung ương từ Hải Phòng về Nam Định; cụ thể là bố trí lực lượng, huy động phương tiện, xác định kho tàng bến bãi, triển khai lực lượng bảo vệ áp tải, chỉ đạo thực hiện bảo đảm hoàn thành vận tải khối lượng hàng hóa, nguyên liệu Trung ương đã giao cho địa phương.

Ngày 17 tháng 3

**HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH RA NGHỊ QUYẾT
VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ
VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI**

Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định phương hướng nhiệm vụ chung và những công tác lớn sau:

- Nắm vững tình hình, chủ động tấn công và trấn áp địch trên toàn địa bàn, củng cố vững chắc các vùng xung yếu trọng điểm.
- Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cả 3 khu vực, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và có nền nếp.
- Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ các lực lượng vũ trang và chuẩn bị căn cứ địa khi chiến tranh xảy ra.
- Tăng cường bảo vệ kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
- Tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân và các lực lượng bảo vệ.

Từ ngày 20 đến 24 tháng 3

HUY ĐỘNG LAO ĐỘNG PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU

Ngày 20-3, thi hành Lệnh tổng động viên số 29-LCT của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 144-QĐ/UB huy động 10.000 học sinh các trường chuyên nghiệp của tỉnh và Trung ương đóng trên địa phương cùng công nhân của một số công ty xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thương nghiệp đi xây dựng công trình quốc phòng tại tỉnh Lạng Sơn và các huyện phía Nam tỉnh Hà Nam Ninh trong thời gian 1 tháng. Quyết định của tỉnh giao cho Ty Lao động phân bổ chỉ tiêu huy động lao động và giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận lao động, biên chế tổ chức và điều vận lao động đến các địa

điểm làm việc.

Ngày 24-3, UBND tỉnh ra Quyết định 165/QĐ thành lập Ban chỉ đạo huy động lực lượng lao động phục vụ quốc phòng thuộc UBND tỉnh gồm 12 đồng chí do đồng chí Phan Đình Tụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo huy động lực lượng có nhiệm vụ giúp việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, các cấp thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng kế hoạch, chế độ, chính sách về huy động, tổ chức, quản lý lực lượng lao động phục vụ quốc phòng theo lệnh của UBND tỉnh; đồng thời đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định việc huy động nhân lực của các ngành, các cấp trên địa bàn của tỉnh phục vụ quốc phòng khi cần thiết.

Cùng ngày Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết nghị số 723-QN/TU lập đảng bộ cơ sở ở 3 trung đoàn xung kích phục vụ quốc phòng ở biên giới lấy tên là Đảng bộ Trung đoàn 1, Đảng bộ Trung đoàn 2, Đảng bộ Trung đoàn 3 và đặt 3 đảng bộ trên trực thuộc Ban cán sự Đảng của Ban chỉ đạo huy động lực lượng tỉnh.

Ngày 30 tháng 3

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỘNG VIÊN ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TRONG TỈNH SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU VÀ CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TỔ QUỐC

Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết số 21-NQ/TU đánh giá, nhận định tình hình từ sau khi Trung Quốc phát động chiến tranh, xác định những chủ trương công tác lớn và những biện pháp tổ chức động viên Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết đề cập những chủ trương công tác lớn bao gồm cả kinh tế, chính trị và quân sự. Đặc biệt về công tác quân sự, Nghị quyết khẳng định trước mắt cần tập trung: Bổ sung hoàn chỉnh phương án tác chiến; gấp rút huy động mọi khả năng, xây dựng các tuyến phòng thủ vững chắc, chuẩn

bị tốt yêu cầu chiến đấu; chấn chỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ thuật.

Nghị quyết kêu gọi toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, chấp hành nghiêm chỉnh Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của địa phương, nâng cao trách nhiệm làm chủ tập thể và ý thức tự lực tự cường trong sản xuất, xây dựng kinh tế, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa phương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 6 tháng 4

MỘT SỐ KẾT QUẢ PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU VÀ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Từ ngày 17-2 đến 1-4-1979, toàn tỉnh đã chi viện các tỉnh biên giới 16 tiểu đoàn bộ đội, trong đó có 7 tiểu đoàn tân binh và 9 tiểu đoàn cán bộ, chiến sỹ dự bị. Ngoài ra tỉnh đã tổ chức, đưa 5 trung đoàn tự vệ với 1 vạn người đi xây dựng các công trình quân sự ở Lạng Sơn và các huyện ven biển của tỉnh. Trong một thời gian ngắn toàn tỉnh đã tuyển được 20.424 thanh niên và hoàn thành 84% kế hoạch giao quân. Ban hậu cần nhân dân của tỉnh được thành lập, các kế hoạch phục vụ chiến đấu, đảm bảo hậu cần, thông tin, giao thông, y tế được khẩn trương triển khai kịp thời.

Công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo vệ chặt chẽ. Các địa bàn có đối tượng phản cách mạng, đối tượng hình sự được khảo sát, phân loại cụ thể; luôn nắm chắc tình hình ở các địa phương có người Hoa và có đối sách cụ thể trong các tình huống. 3.900 hộ với 23.261 khẩu từ các tỉnh biên giới sơ tán về tỉnh được các địa phương giúp đỡ về sinh hoạt đời sống và quản lý. Các địa phương đã thu hồi 166 khẩu súng, 86 lựu đạn, 5.708 viên đạn do họ mang về.

Các đơn vị, các huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện các phương án phòng thủ tác chiến và bảo vệ an ninh gắn với kế hoạch sản xuất. Toàn

tỉnh đã hoàn thành việc chấn chỉnh, xây dựng các đơn vị bộ đội địa phương theo mệnh lệnh của quân khu với 3 trung đoàn, 3 đại đội trực thuộc tỉnh đội và 4 tiểu đoàn của các huyện, đồng thời sắp xếp xong khung 2 sư đoàn và 10 trung đoàn quân dự nhiệm của tỉnh, huyện.

Các cơ quan, xí nghiệp, trường học, công, nông, lâm trường... đều kịp thời củng cố lực lượng tự vệ, tổ chức huấn luyện quân sự, cảnh giác bảo vệ cơ sở, thực hiện lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ về quân sự hóa toàn dân, vũ trang toàn dân.

Ngày 24 tháng 4

THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ SƯ ĐOÀN QUÂN DỰ NHIỆM

Ngày 24-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết nghị 620-QN/TU thành lập Đảng bộ Sư đoàn quân dự nhiệm của tỉnh (bao gồm những đảng viên đang công tác tại các cơ quan tỉnh, huyện, các cơ sở kinh tế, văn hóa trong tỉnh, nằm trong kế hoạch động viên sư đoàn dự nhiệm của tỉnh) và chỉ định 11 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ sư đoàn, do đồng chí Nguyễn Trung Kiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư. Quyết nghị cũng ủy nhiệm cho Đảng ủy quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Đảng ủy Sư đoàn quân dự nhiệm và lập các đảng bộ sư đoàn bộ; ủy nhiệm cho các huyện ủy ra quyết nghị lập đảng bộ trung đoàn quân dự nhiệm, sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với đảng ủy sư đoàn quân dự nhiệm. Việc thành lập đảng ủy các tiểu đoàn, chi bộ ở các đại đội, do đảng ủy các trung đoàn đảm nhiệm sau khi xin ý kiến của đảng ủy sư đoàn.

Ngày 26 tháng 4

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU VÀ CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TỔ QUỐC

Nhằm tiếp tục bổ sung kế hoạch quốc phòng, an ninh cho hoàn chỉnh hơn và ra sức đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sẵn sàng

chiến đấu và chiến đấu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông tri số 37-TT/TU, xác định 12 công việc cần triển khai gấp là:

- Thường xuyên giáo dục nhằm quán triệt sâu sắc hơn nữa chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng trong quá trình chuẩn bị chiến đấu.

- Rà soát lại kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến, kế hoạch xây dựng trận địa, xây dựng lực lượng.

- Tổ chức các đơn vị chiến đấu cơ động, tại chỗ, phải tuyển chọn những người trung kiên, chất lượng và phân công thường vụ đảng ủy trực tiếp nắm các phân đội đặc công, trinh sát.

- Coi trọng việc giúp đỡ đối với cơ sở xung yếu, có nhiều khó khăn.

- Theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và kết nạp kịp thời tại trận những quần chúng dũng cảm, xuất sắc.

- Đảm bảo tốt hậu cần phục vụ chiến đấu.

- Xây dựng kế hoạch hợp đồng tác chiến giữa bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ.

- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ trên xuống dưới.

- Tăng cường giáo dục ý thức giữ bí mật.

- Xây dựng các kế hoạch, phương án sơ tán cụ thể, tỷ mỉ.

- Đẩy mạnh phong trào an ninh chính trị, an toàn xã hội.

- Khẩn trương củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ để đảm bảo lãnh đạo sản xuất, chuẩn bị chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 3 tháng 5

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ RA NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ GẮN TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG TÁC CHIẾN VỚI TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Trong phiên họp ngày 3-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 25-NQ/TU về gắn tổ chức lực lượng chiến đấu với tổ chức sản xuất và một số quy định tạm thời đáp ứng yêu cầu chiến đấu của địa phương.

Nghị quyết xác định nhiệm vụ tập trung sức đẩy mạnh sản xuất, xây

dựng kinh tế, văn hóa, phát triển, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội phải đồng thời với tăng cường lực lượng quốc phòng, thường xuyên nâng cao sức chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của địa phương, bảo đảm khi chiến sự xảy ra phải tổ chức, chỉ đạo chiến tranh nhân dân địa phương chiến thắng ngay từ trận đầu, tuyến đầu, bảo vệ vững chắc địa phương, đáp ứng yêu cầu chi viện; giữ vững và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý kinh tế; đẩy mạnh sản xuất, xây dựng trong chiến tranh.

Để thực hiện nhiệm vụ trên cần tập trung chỉ đạo:

- Phải gắn chặt việc xây dựng tổ chức dân quân, tự vệ với tổ chức sản xuất đảm bảo giữ vững đội hình khi có địch đến là chiến đấu và phục vụ chiến đấu được ngay, trong chiến đấu và sau chiến thắng tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và công tác.

- Phải chủ động có kế hoạch sơ tán, phòng không, bảo vệ người và tài sản.

- Làm tốt một số quy định tạm thời nhằm vận dụng chính sách phục vụ thời chiến.

Ngày 10 tháng 5

THÀNH LẬP BAN TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ TỈNH ỦY

Ngày 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết nghị số 860-QN/TU thành lập Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy. Quyết nghị ghi rõ: “Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy theo đúng sự hướng dẫn của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương. Trước mắt, về tổ chức, đặt các bộ phận ngân sách, quản trị, nhà khách, đội xe hiện nằm trong văn phòng Tỉnh ủy nay thuộc Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy”.

Ngày 7-6-1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết nghị số 919-QN/TU chuẩn y thành lập Đảng bộ Ban Tài chính - Quản trị trực thuộc Thành ủy Nam Định.

Ngày 18 tháng 5

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ VIỆC
LÀM VÀ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN**

Thi hành Quyết định số 03-QĐ/TW, ngày 2-11-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 15 ngày 3-2-1979 của Bộ Chính trị về việc làm thủ tục và quyết định phát thẻ đảng viên vào dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng (3-2-1980), để đảm bảo thời gian làm thẻ chính thức của Đảng bộ từ tháng 6-1979 và hoàn thành vào cuối năm 1980, Ban Thường vụ ra Chỉ thị 37-CT/TU, yêu cầu các cấp ủy, các ngành thực hiện tốt những việc sau đây:

- Quán triệt đầy đủ về chủ trương phát thẻ đảng viên và kế hoạch làm thẻ đảng viên, bảo đảm cho công tác làm và phát thẻ đảng viên đạt yêu cầu chất lượng cao, đúng thời gian quy định.

- Xác định rõ những đảng viên có đủ tư cách để phát thẻ đảng viên, đồng thời tích cực giúp đỡ, giáo dục số đảng viên phải xem xét để các đồng chí phấn đấu.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phân công cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác này.

- Thông qua công tác làm thẻ và phát thẻ đảng viên, các cấp ủy từ cơ sở trở lên phải cố gắng, xây dựng và thực hiện tốt chế độ quản lý đảng viên và từng cá nhân đảng viên một cách chặt chẽ, thường xuyên để kịp thời đáp ứng tốt mọi yêu cầu của tình hình mới .

Thực hiện Chỉ thị số 37, đến cuối tháng 11-1979 toàn tỉnh đã triển khai đến đảng viên ở 132/427 đảng bộ xã, 346/1138 chi, đảng bộ cơ quan với 29.603/104.350 đảng viên, trong đó số cơ sở đảng có đủ thủ tục đề nghị Trung ương làm thẻ đảng viên mới được 51/427 xã và 229/1.138 cơ quan với 10.638 đảng viên. Dự kiến số đảng viên này sẽ được phát thẻ trong dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng (3-2-1980).

Ngày 29 tháng 6

**TỈNH ỦY RA NGHỊ QUYẾT VỀ ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN CỦA TỈNH**

Nghị quyết số 26-NQ/TU của Tỉnh ủy đánh giá: Hệ thống trường lớp dạy nghề của tỉnh đa dạng với nhiều hình thức, có khả năng thu nhận 5.000 - 6.000 học sinh/năm; số lượng công nhân tăng nhanh, cơ cấu ngành nghề dần dần hoàn chỉnh; trong 2 năm 1976 - 1977, những sáng kiến, phát minh của công nhân chiếm 47% tổng số sáng kiến của tỉnh. Tuy nhiên chất lượng còn thấp, thiếu đồng bộ. Số lượng lao động kỹ thuật mới chiếm 12,3%, trong các hợp tác xã nông nghiệp chỉ đạt 2,8%; số công nhân kỹ thuật bậc 5, 6, 7 ít song phần lớn đã già, yếu.

Nghị quyết xác định phương hướng chung của công tác dạy nghề đến năm 1985 là: "Triệt để khai thác dạy nghề, tích cực mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho mọi người lao động bằng mọi hình thức, trọng tâm là đào tạo công nhân, trong đó coi trọng đào tạo thợ trẻ, lành nghề; xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ kinh tế của tỉnh có cơ cấu đồng bộ, chất lượng tốt cả kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, góp phần đẩy mạnh sản xuất, phân công lao động mới, xây dựng tỉnh nông - công nghiệp và huyện nông - công nghiệp". Muốn vậy phải thực hiện các mục tiêu:

- Đẩy nhanh tốc độ đào tạo công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ kinh tế phát triển về số lượng đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; phấn đấu đến năm 1985, số lượng công nhân được đào tạo chiếm từ 12% - 15% tổng lao động trong tỉnh.

- Sau đào tạo phải đạt bậc 2/7, sau 2 - 3 năm tăng thêm 1 bậc. Về văn hóa: Thực hiện phổ cập cấp 2, dưới 30 tuổi có trình độ văn hoá cấp 3; tăng cường học tập kiến thức quân sự để đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu; coi trọng bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin với giáo dục tư tưởng nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, lý tưởng phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân.

Nghị quyết cũng đề cập một số biện pháp chính: Tiến hành xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công nhân đến năm 1985; sắp xếp lại hệ thống trường, lớp và mở rộng hình thức kèm cặp, học tại chức, tự học; cải tiến công tác tuyển sinh, chương trình học tập, phương thức đào tạo và tăng cường những điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng theo mục tiêu của từng ngành học.

Tháng 6

LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ GIÚP ĐỠ NƯỚC BẠN CÂMPUCHIA

Năm 1979, sau thắng lợi của cách mạng Campuchia đã tiêu diệt bọn diệt chủng PônPốt-Iêngxari; Trung ương Đảng chủ trương tiếp tục giúp đỡ nước bạn về nhiều mặt, nhất là về lực lượng cán bộ nhằm giúp các địa phương của bạn nhanh chóng ổn định tình hình, phục hồi, phát triển sản xuất, củng cố an ninh - quốc phòng.

Thực hiện chủ trương trên, ngoài việc cung cấp một số cán bộ theo điều động của trên, giúp bạn tại thủ đô PhNôm Pênh; theo sự chỉ đạo của Trung ương, cuối tháng 6 năm 1979 Tỉnh ủy đã cử một đoàn cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của nhiều ngành gồm 29 đồng chí do đồng chí Trần Văn Soạn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn sang trực tiếp giúp đỡ tỉnh Takeo của nước bạn.

Trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, gian khổ vừa phải giúp bạn nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống... các chuyên gia chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa... của tỉnh đều đã hoàn thành tốt nghĩa vụ Quốc tế được giao, trong số đó có 9 đồng chí đã hy sinh trên đất bạn.

Ngày 19 tháng 7

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ TĂNG CƯỜNG VẬN TẢI VÀ BẢO VỆ LƯƠNG THỰC

Ngày 19-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông tri số 39-TT/TU về

tăng cường vận tải và bảo vệ lương thực trên các tuyến vận tải nhằm khẩn trương vận tải kịp thời và bảo vệ an toàn tuyệt đối số lương thực được tiếp nhận của Trung ương. Thông tri nêu rõ nhiệm vụ của hai ngành giao thông vận tải và lương thực là:

- Ngành giao thông vận tải phải ưu tiên cho vận chuyển lương thực, tổ chức tốt lực lượng để bảo đảm hoàn thành sớm kế hoạch được giao.

- Ty Lương thực phải tăng cường lực lượng, làm tốt khâu tiếp nhận, tổ chức lại hệ thống bốc dỡ, tăng thêm lực lượng giải phóng nhanh phương tiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý các ban, ngành, đơn vị phải bằng mọi cách kiên quyết ngăn chặn có hiệu quả, chống lấy cấp lương thực; ngành công an phối hợp với ngành giao thông và lương thực tổ chức tốt lực lượng áp tải chặt chẽ từng chuyến trên suốt tuyến vận tải; tổ chức, động viên lực lượng tự vệ các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trực tiếp tham gia bảo vệ, đi áp tải các chuyến vận tải lương thực; phải động viên, khen thưởng thích đáng và kịp thời những người có thành tích và nghiêm trị những kẻ lấy cấp lương thực, hàng hóa, vật tư Nhà nước.

Ngày 7 tháng 8

CHỈ ĐẠO THẢO LUẬN DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI

Thi hành Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tổ chức thảo luận rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bản dự thảo hiến pháp mới, ngày 7-8-1979 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết nghị 1002-QN/TU chỉ định bổ sung Ban chỉ đạo thảo luận dự thảo hiến pháp mới (Quyết định 295-QĐ/TU ngày 04-3-1978 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Ban chỉ đạo gồm 15 đồng chí, do đồng chí Trần Văn Soạn, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; Ban có trách nhiệm lập kế hoạch tiến hành, tổ chức hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình thảo luận, thu nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân trong tỉnh vào dự thảo hiến pháp mới để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo của Trung ương theo đúng chế độ quy định.

Tháng 8

**LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 55-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ MỞ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP**

Thực hiện Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị 26-CT/TU ngày 8-9-1978 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp. Trong tỉnh có nhiều Đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội, Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thanh tiến hành từ 22-27/5; Đại hội Đảng bộ huyện Duy Tiên tiến hành ngày 22-27/5; Đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân tiến hành vào 31/5-3/6. Những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện là:

- Quán triệt sâu sắc thêm một bước các nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, trước hết là về kinh tế, về xây dựng kế hoạch năm 1979 - 1980.

- Qua phát động quần chúng xây dựng Đảng củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, giữa cơ sở và tỉnh, huyện.

- Trong công tác Đảng đã chú ý bàn những vấn đề lớn như: Giáo dục đảng viên, phát triển Đảng, đưa người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, cải tiến phương thức hoạt động của cấp ủy, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch công tác cán bộ.

- Kiện toàn các cấp ủy, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cơ sở, củng cố cơ sở yếu kém. Kiện toàn cả về số lượng, chất lượng huyện ủy, số lượng ủy viên công tác tại cơ sở nhiều hơn.

- Góp phần chuẩn bị tốt đại hội cấp tỉnh. Việc sửa chữa khuyết điểm đạt kết quả bước đầu: nhiều cơ sở đảng mất đoàn kết đã được giải quyết, hiện tượng đảng viên lấn chiếm đất đai, nợ đọng đã chuyển biến khá, ba chức danh: Bí thư, chủ tịch, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp được kiện toàn tốt.

Ngày 8 tháng 9

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO
CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DÂN SỐ**

Ngày 8-9-1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 41-CT/TU về lãnh đạo công tác điều tra dân số. Chỉ thị khẳng định: "Tổng điều tra dân số là một cuộc vận động lớn tiến hành lần đầu tiên trong cả nước nhằm thu thập những số liệu cơ bản về toàn bộ dân số làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch Nhà nước, tăng cường quản lý các mặt và củng cố quốc phòng, đồng thời phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ V". Để thực hiện tốt tổng điều tra dân số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện những việc sau đây:

- Quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị 64-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 183-CP của Hội đồng Chính phủ tới các chi bộ để đảng viên hiểu rõ mục đích, tầm quan trọng và nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, quyết định về tổng điều tra dân số.

- Tập trung lãnh đạo bảo đảm kết quả công tác này, đồng thời giành mọi thắng lợi, tạo điều kiện cho bộ máy điều tra có hiệu lực công tác tổng điều tra dân số.

- Các đảng ủy xã và cấp tương đương kiện toàn ban chỉ đạo, cử cấp ủy tham gia, cử cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm vào đội ngũ điều tra.

Ngày 20 tháng 9

**THÀNH LẬP BỘ PHẬN IN CỦA BÁO HÀ NAM NINH
PHỤC VỤ YÊU CẦU SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU**

Quyết định số 2106-QĐ/TU của Tỉnh ủy nêu rõ: Ty Văn hóa - Thông tin Hà Nam Ninh chuyển giao lại bộ phận đang làm công việc in cho Báo Hà Nam Ninh bao gồm cả máy in, máy xén, bản kẽm, máy nổ, nguyên liệu hiện còn mà trước đây Tòa soạn báo đã giao sang. Ngoài số trang thiết bị nói trên, xí nghiệp in của tỉnh chuyển cho bộ phận in của báo một số máy móc dự trữ chuyển vào địa điểm đã quy định để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có chiến sự. Bộ phận in báo dưới sự chỉ đạo và quản lý của Tòa soạn báo, có

nhiệm vụ in và xuất bản báo Đảng địa phương đều kỳ, đúng thời hạn, đạt chất lượng tốt cả trong thời bình và thời chiến, đồng thời kết hợp in các tài liệu của Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy theo kế hoạch phân bổ.

Tháng 9

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN THÔNG TRI SỐ 22-TT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Sau hơn một năm thi hành Thông tri số 22-TT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường chỉ đạo đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên”. Hội nghị đánh giá cao những kết quả đã đạt được:

- Nâng cao chất lượng đảng viên về mọi mặt thể hiện ở giác ngộ chính trị, ý chí cách mạng tiến công, trình độ, năng lực lãnh đạo và phẩm chất, lối sống cách mạng.

- Củng cố các tổ chức cơ sở đảng gắn liền với củng cố chính quyền, đoàn thể quần chúng.

Tỉnh và các huyện đã điều động số lượng lớn cán bộ về giúp cơ sở, xã có nhiều khó khăn. Trong quá trình thực hiện Thông tri 22-TT/TW, Tỉnh ủy đồng thời thực hiện Chỉ thị 55-CT/TW, chỉ đạo cơ sở tiến hành đại hội Đảng, các đoàn thể, hợp tác xã, qua đó kiện toàn các đảng ủy, chi ủy, hợp tác xã, UBND, ban chấp hành đoàn thể... làm cho các cơ quan lãnh đạo, quản lý được kiện toàn một bước. Đã có 40% số xã, 42% số xí nghiệp, 58% số cơ quan có đội ngũ cán bộ chủ chốt tương đối vững vàng, đảm bảo được nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị.

- Đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.

Kết quả nhận xét, phân loại: 82,2% đảng viên đủ tư cách, 17,2% đảng viên phải xem xét tư cách. Trong số đảng viên phải xem xét có 25,5% sai phạm về phẩm chất, đạo đức, 74,5% giác ngộ thấp và “trung bình”; 2% phát hiện có vấn đề lịch sử, chính trị. Số đảng viên đã bị xử lý chiếm 5,34% số đảng viên và 31,6% số đảng viên phải xem xét.

Tháng 9

**TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 72-CT/TW
CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG**

Thi hành Chỉ thị 72-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc và cơ sở đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung 10 điểm của Chỉ thị 72-CT/TW.

Nội dung kiểm điểm về tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi đảng viên gắn với phẩm chất cách mạng. Sau kiểm điểm, tinh thần, ý thức trách nhiệm của đảng viên được nâng lên. Một số nơi trong nội bộ lãnh đạo trước đây có vấn đề thiếu đoàn kết, sau kiểm điểm đã được giải quyết. Qua kiểm điểm cũng phát hiện thêm một số đảng viên trước đây có khuyết điểm, nhưng chưa tự giác báo cáo. Đến ngày 26 tháng 9, đã có 96% cơ sở đảng đã kiểm điểm xong đảng viên, trong đó có 91% số đảng bộ xã, 99% cơ sở đảng cơ quan, xí nghiệp.

Sau khi phê bình, cán bộ, đảng viên đều có ý thức muốn giải quyết có hiệu quả những tiêu cực như lấn chiếm ruộng đất, nợ đọng... Trong đó xã Liêm Phong (Kim Thanh) thu 40 mẫu ruộng; xã Hoàng Đông (Duy Tiên) có 87/113 đảng viên nợ hợp tác xã 13.630 đồng, đã trả được 9.520 đồng, 65 đảng viên nợ 1.502kg thóc đã trả hết cho HTX.

Khi nghiên cứu Chỉ thị 72-CT/TW, các cấp đều liên hệ và nhận thấy công tác phát triển Đảng làm rất yếu, cần sớm được khắc phục. Trong quý III toàn tỉnh kết nạp được 462 đảng viên mới, gần bằng số đảng viên được kết nạp 6 tháng đầu năm (549 đồng chí).

Ngày 30 tháng 10

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN 79

Ngày 30-10-1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 2139-QĐ/TU thành lập Ban 79 gồm 19 đồng chí, do đồng chí Trần Văn

Soạn, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban 79 có nhiệm vụ :

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành trong tỉnh tiến hành đấu tranh chống ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ tập thể của quần chúng và giữ gìn phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên.

- Trực tiếp chỉ đạo đấu tranh ở một số ngành của tỉnh, huyện, thành và cơ sở để rút kinh nghiệm chung.

- Ban 79 có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có người sai phạm và các cơ quan có trách nhiệm giải quyết nhanh việc xem xét, xử lý, kiến nghị với Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh việc thi hành kỷ luật hoặc xử lý theo pháp luật đối với những cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước, những cán bộ lãnh đạo thuộc diện tỉnh quản lý phạm sai lầm hoặc có trách nhiệm lớn trong ngành và địa phương xảy ra những sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 26 đến 30 tháng 11

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM NINH LẦN THỨ 2

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ 2 tiến hành từ ngày 26 đến 30-11, tại hội trường 3/2 thành phố Nam Định.

Dự Đại hội có 500 đại biểu (trong đó Đảng bộ Kim Thanh 44 đại biểu, Đảng bộ Bình Lục 24 đại biểu, Đảng bộ Lý Nhân 23 đại biểu, Đảng bộ Duy Tiên 16 đại biểu).

Đại hội đánh giá: Trong 3 năm (1977 - 1979), các ngành kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội giữ vững và đẩy mạnh sản xuất, phát triển nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội.

+ Trong nông nghiệp đã thực hiện cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý từ cơ sở, gắn với từng bước xây dựng cấp huyện. Nông nghiệp trong tỉnh phát triển tập trung theo hướng thâm canh, chuyên canh, tăng vụ, mở rộng diện tích. Bình quân lương thực tăng 4%/năm, diện tích cây công nghiệp đều tăng (cói 19,5%, đay 79%, lạc 10,2%, thuốc lá 7,3%...).

+ Công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp đang được tổ chức lại theo

hướng tập trung chuyên môn hóa. So với 3 năm (1973 - 1975) tổng giá trị sản phẩm công nghiệp địa phương tăng 41,3%, trong đó công nghiệp quốc doanh tăng 26,4%, thủ công nghiệp tăng 51,2%; riêng thủ công nghiệp trong nông nghiệp tăng 164%; công nghiệp cơ khí tăng 93%, vật liệu xây dựng tăng 23,9%, giao thông vận tải tăng 18,6%, giá trị hàng xuất khẩu tăng 172,9%, xây dựng cơ bản tăng 22%.

+ Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin... tiếp tục phát triển góp phần thực hiện 3 nhiệm vụ: Xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng và tổ chức đời sống.

- Công tác quân sự địa phương đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, nhân dân, đẩy mạnh xây dựng lực lượng để sẵn sàng, bình tĩnh, vững vàng và tin tưởng đối phó với mọi tình huống. Các phương án tác chiến được nghiên cứu, bổ sung. Các hoạt động huấn luyện dân quân tự vệ, các đợt diễn tập chiến đấu được đẩy mạnh với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Phong trào an ninh phát triển rộng trong toàn tỉnh với gần 2 vạn tổ an ninh nhân dân, hàng trăm tổ bảo vệ xí nghiệp, cơ quan.

- Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, chính trị có tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt.

- Tuy vậy, cũng còn nhiều nhược điểm yếu kém: Làm chưa đủ ăn, thu chưa đủ chi, hàng hóa xuất khẩu ít, tiền hàng mất cân đối, hiện tượng tiêu cực trong kinh tế, trong đời sống chậm được khắc phục; chuyên chính vô sản chưa được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân lao động chưa được phát huy; công tác xây dựng Đảng ở nhiều nơi chưa gắn với tổ chức kinh tế, với thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện nhiệm vụ phát triển Đảng rất yếu; tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi chưa được củng cố, cấp huyện chưa được kiện toàn đúng mức; công tác cán bộ chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1979 - 1980 và một số mục tiêu chủ yếu:

- Sản xuất 1 triệu tấn lương thực, trong đó có 18 - 20% màu quy thóc, bình quân lương thực đầu người 380kg/năm; bình quân lương thực nhân khẩu nông nghiệp từ 450kg - 500kg/năm; chăn nuôi 85 vạn con lợn.

- Giá trị sản lượng công nghiệp địa phương đạt 370 triệu đồng, trong đó giá trị hàng tiêu dùng đạt 260 triệu đồng.

- Giá trị hàng xuất khẩu đạt 75 triệu đồng, khoảng 50% số hàng làm bằng nhiên liệu địa phương, bình quân là 30 đồng/người/năm.

- Giảm tỷ lệ sinh xuống 1,85%.

- Hoàn thành tốt nghĩa vụ nông sản thực phẩm đối với Nhà nước.

- Hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ quân sự ở địa phương, đảm bảo trật tự trị an, chiến đấu thắng lợi, xây dựng huyện, xã thành pháo đài chiến đấu.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng; phấn đấu chủ động tưới tiêu cho 12 vạn ha, xây dựng 12 vạn mét vuông nhà ở.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí. Đồng chí Tạ Hồng Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 8 tháng 12

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HIỆP ĐÁ VÔI, XI MĂNG KIẾN KHÊ

Căn cứ yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy các ngành trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để tập trung năng lực sản xuất, tăng cường công tác quản lý và hợp tác trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng đá vôi, xi măng, ngày 8-12-1979 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo 86-TB/TU thành lập xí nghiệp liên hiệp đá vôi, xi măng Kiến Khê (trên cơ sở hợp nhất: Công ty đá vôi Kiến Khê, xi măng Ba Sao, xi măng Đông Ao).